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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
ของ 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
  วันพุธท่ี 10 เมษายน 2567 

ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัท ควอลลีเทค จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 21/3 ถนนบ้านพลง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 

 

เริ่มประชมุเวลา 13.30 น. 
 

บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ควอลลีเทค”) มีจ  านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดจ านวน 1,497 
ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 98,568,485 หุน้ (ตามรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 5 มีนาคม 2567) ในการประชุมครัง้นี ้  มีผู้ถือหุ้นเขา้มาร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง จ านวน 6 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 4,997,710 หุ้น และมีผู้รบัมอบฉันทะเขา้ประชุม จ านวน 45 ราย นับเป็น
จ านวนหุน้ 35,103,872 หุน้ ซึ่งรวมผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมรวมเป็นจ านวน  
51 ราย นับจ านวนหุน้รวมกันทั้งสิน้ 40,101,582 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 40.68 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 38 และยงัคงเปิดรบัลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย เขา้รว่มการประชุม ดงันี ้

 
 กรรมการบริษัทที่เขา้รว่มประชุม (7 ท่าน)  

 1) นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานกรรมการบริษัท 
 2) นายธัชพงษ์ ธรรมพฒุิพงศ ์     กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางออนไลน)์ 
 3) พนัเอกหญิง รศ. ดร.ชญัญาพทัธ ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
     วพิฒันานนัทกุล     กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ประชมุผ่านช่องทางออนไลน)์ 
 4) นายเพทาย วฒันศิริ  กรรมการอิสระ 
                5) นายพิทกัษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร 
 6) นายวิชยั ประภศูกัด์ิพิทกัษ์         กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและ
  พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
  การเงิน (CFO) 
 7) นายสพุจน ์แกว้มณ ี กรรมการบริษัท  
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 กรรมการบริษัทที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุม 
 1) นายสิทธิ งามล ายวง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 ***กรรมการบรษิัทมีจ  านวนทัง้สิน้ 8 ท่าน เขา้รว่มประชุมจ านวน 7 ท่าน ไม่ไดเ้ขา้รว่มการประชุมจ านวน   
1 ท่าน เน่ืองจากติดภารกิจ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 87.50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
  ผูบ้ริหารของบริษัทที่มาเขา้รว่มประชุม 

  1) นายวลัลภ เหลืองสีนาค        ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO)/ กรรมการบริหาร/  
                 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
   ผูส้อบบญัชี จาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
     1) นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร 
     2) คณุสิริภรณ ์ธนชยับวร 
 
 ที่ปรกึษากฎหมาย จาก บริษัท โปร-ลอว ์จ ากดั 

1) นายภรูิวจัน ์วงศต์นัติเจริญ 
2) นายอิสเรศ เงินอินต๊ะ 

 
นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยไดก้ล่าว

ตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ และเปิดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2567 
ประธานฯ ขอให ้นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ  ์: พิธีกร ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน

เสียงใหท้ี่ประชุมทราบ 
นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจน

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรบัทราบ  
โดยทั่วกนั ดงันี ้

• ผูถ้ือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ  1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

• การออกเสียงลงมติใด ๆ จะตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2567 จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 
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• การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย 
และผูท้ี่งดออกเสียง เพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงของผูถ้ือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงเท่านัน้ และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นดว้ยในแต่ละวาระต่อไป ยกเวน้วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่
อาจตอ้งรอผลคะแนน จะมีการด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนการประกาศผลการนบัคะแนน 

• ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาล่วงหนา้ บริษัท ฯ 
จะน าคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถ้ือหุน้ มารวบรวมไว้
เพื่อน าไปรวมกบัคะแนนของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

• ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเ้ริ่มแลว้ ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระที่ยงัไม่ไดเ้ริ่มการพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของ 
ผูถ้ือหุน้ที่มาเขา้รว่มประชุมระหว่างการประชุมเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระที่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 
เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

• เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย บริษัท ฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode  
ซึ่งผูถ้ือหุน้จะเห็นผลคะแนนบนจอพรอ้มกนั 

• ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย  หรือ 
งดออกเสียงในแต่ละวาระ ขอใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน  

• เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผูถ้ือหุน้ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ในการประชุมครั้งนี ้บริษั ทฯ ได้
มอบหมายใหส้ านกังานกฎหมาย บริษัท โปร-ลอว ์จ ากัด ท าหนา้ที่ดแูลการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ใน
ครัง้นี ้ทั้งนี ้เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผูถ้ือหุน้ 1 ท่าน ร่วมเป็น 
สกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย นายวิพนัธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผูร้บัมอบฉันทะ
จากนายอานภุาพ ตนัรตันวงศ ์ผูถ้ือหุน้ อาสามาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ
พิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2566 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผูถ้ือหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม
แต่อย่างใด 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2567 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางภทัธาวรรณ ไชยพิมพ ์พิธีกร ด าเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุมที่ไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2567 ดงันี ้ 
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วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 
เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยพรอ้มทั้งเผยแพรใ่น
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 1 ในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้แลว้ 

พิธีกร  ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

โดยมีผูถ้ือหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง  ๆสรุปไดด้งันี ้

(1) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเกี่ยวกบับัตรเสียในการประชุมผูถ้ือหุน้นัน้มีลกัษณะ
อย่างไร และการเก็บบตัรลงคะแนนโดยนบัจากคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ทีย่กมือไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง แลว้น าไป
หกัออกจากจ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ทัง้หมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทัง้สองประเด็นดังกล่าวที่ไดส้อบถาม
นั้นไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานประจ าปี 2566 56-1 One Report (One Report) ของบริษัทฯ เพราะเหตุใดจึงไม่ระบุเรื่อง
ดงักล่าวไว ้และใน One Report ประจ าปี 2566 ไดร้ะบุสถานท่ีการจัดประชุมเป็นสถานท่ีที่สะดวกต่อการคมนาคมใน
กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดประชุมจริงในปี 2566 เกิดขึน้ที่ระยอง ก็ขอให้แกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ย และขอสอบถามส านักงานที่
ปรกึษากฎหมายว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการออกเสียงลงคะแนนลงมติในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้นี ้ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในวาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2566 ส่วนเรื่องที่ผูถ้ือหุน้สอบถามมานัน้เป็นเรื่อง One Report จึงขอแนะน าใหผู้ถ้ือหุน้น าเรื่องดงักล่าวไปสอบถามใน
วาระอื่น ๆ  

(2)  นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หากไม่มีการชีแ้จงเกี่ยวกับเรื่องที่ตนได้
สอบถามใหช้ดัเจนจะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของตน 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ขอขอบคุณส าหรบัค าแนะน าเกี่ยวกับการปรบัปรุง One Report แต่เน่ืองจาก
วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 ไม่ใช่พิจารณาเรื่อง One Report 

(3)  นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า พิธีกรไดช้ีแ้จงว่าการประชุมสามัญผูถ้ือ
หุน้ในวนันีจ้ะใชว้ิธีเดิม คือ นบัจากคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ที่ยกมือไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจาก
จ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งใน One Report ก าหนดว่าใหห้ย่อนบตัรไม่ว่า
จะเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ซึ่งเป็นขอ้บังคับของบริษัท หากไม่มีการชีแ้จงตอนนีแ้ลว้มี
บุคคลอื่นทกัทว้งอีกจะเกิดผลอย่างไรต่อไป  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการวิจารณ์เกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสียง ขอใหน้ าไป
สอบถามในวาระอื่น ๆ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 

(4)  นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เป็นไร โดยตนจะโหวตไม่เห็นดว้ย (No) 
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และจะไม่ยกมือ 
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชีแ้จงว่าขณะนีย้ังอยู่ในวาระการพิจารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ 2566 

และไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

    ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย      39,033,942    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    97.44   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย    1,026,435    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      2.56   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  1,079,500    เสียง   
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีม ติ 
                    รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2566 ตามที่ 
                    คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 
วาระท่ี 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 

พิธีกร ได้ขอเชิญให้ นายวัลลภ เหลืองสีนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2566 ใหท้ี่ประชุมรบัทราบ 

นายวัลลภ เหลืองสีนาค ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปขอ้มูล
ต่อที่ประชุม ดงันี ้

ผลการด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 บริษัทฯ ตอ้งเผชิญกับผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ตัง้แต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน แต่ในปี 2566 การแพร่ระบาดของ
โรคดงักล่าวในประเทศไทยก็มีแนวโนม้ที่ดีขึน้ ในภาคอตุสาหกรรมก็สามารถกลบัมาปฏิบติังานไดด้งัเดิม รวมถึงบริษัท
ฯ ก็สามารถที่จะกลับมาให้บริการลูกค้าได้เช่นเดียวกัน แต่ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากลูกค้าที่ชะลอการ
ใหบ้ริการและเล่ือนการเริ่มโครงการออกไป ส่งผลใหร้ายไดข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 รวมอยู่ที่ 431 ลา้น
บาท เมื่อเทียบกบัปี 2565 ลดลง จ านวน 26 ลา้นบาท ส่วนแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้วางแผนและก าหนดเป้าหมายไวท้ี่ 490 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ จะขยายฐานลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่
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เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายบริษัทฯ โดยจะเนน้เรื่องการบริหาร การพัฒนาบุคลากร การปรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน การคน้หา
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ กับเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และยกระดับความพึงพอใจ  
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังเรง่พฒันาเรื่องของความสามารถ การจัดการการบริการ การปฏิบติัการ รวมถึงความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดียิ่งขึน้ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หนา้ 103 
- 104 โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี และบรรจุไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย บริษัทฯ ไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบผลการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี และประกาศให้พนักงานรับทราบและน าไปปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการต่ออายุ
ใบรบัรอง CAC เป็นครัง้ที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2568 โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รบั
แจง้เกี่ยวกบัการกระท าที่เขา้ข่ายการทจุริตคอรร์ปัชั่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะ
พฒันาบริษัทเจริญกา้วหนา้ต่อไป 

พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

โดยมีผูถ้ือหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง  ๆสรุปไดด้งันี ้

(1) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามความคืบหนา้เกี่ยวกับกรณีปัญหาของบริษัท พร็อพ
เพอรตี์ ้เอม โซลชูั่นส ์จ ากดั (“PAS”) และขอทราบหมายเลขคดีที่บริษัทฯ ไดม้ีการยื่นฟ้องคดีต่อศาล 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ความคืบหน้าของบริษัท PAS อยู่ในขั้นตอนการฟ้องรอ้งด าเนินคดีกับผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทัง้หมด รวม 7 คน โดยจะขอใหน้ายสพุจน ์แกว้มณี กรรมการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จง  

 นายสุพจน ์แกว้มณี กรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงว่า ตนเป็นทนายความผูร้บัผิดชอบคดีเกี่ยวกับกรณี
ปัญหาของบริษัท PAS โดยไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต ้เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2567 

 ประธานฯ สอบถามที่ปรกึษากฎหมายว่า หมายเลขคดีเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) หรือไม่ 
 นายภูริวัจน ์วงศต์ันติเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ไม่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยแจง้

หมายเลขคดี คือ พE 203/2567 
 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ระบุเลขคดีดังกล่าวใวใ้นรายงานการ

ประชุม 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ว่า ขอใหร้ะบุหมายเลขคดีดงักล่าวลงในรายงานการประชุมดว้ย 

(2)  นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามว่า การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปีหนา้
มี KPI หรือไม่ 
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 ประธานฯ ชีแ้จงว่า เรื่อง KPI มีอยู่ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ ครบทกุภาคส่วน โดยบริษัทฯ ไดต้ัง้
มาตรฐานไวส้งูตามที่ผูบ้ริหารเดิมวางโครงสรา้งไว ้ส่ิงที่ดีอยู่แลว้ตอ้งเก็บไว ้ส่วนส่ิงใดท่ีตอ้งปรบัปรุงทางบริษัทฯ มี KPI 
ก าหนดไว ้

(3) นายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเกี่ยวกับการเขา้ลงทุนในบริษัท PAS โดยใชข้อ้มูล
ของที่ปรกึษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ  ากดั (“FIN PLUS”) ว่า เพราะเหตใุดถึงไม่มีการขอความเห็น
จากบุคคลที่สาม (Third Party) และจากที่ผ่านมาสามารถบอกไดห้รือไม่ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้
กระท าดว้ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย ์สุจริต และเพื่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ และหากคณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติ
เช่นว่านัน้แลว้ เพราะเหตใุดบริษัท PAS ถึงปิดกิจการลงภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตนได้เขา้มารบัช่วงต่อและได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวยอ้นหลังแล้ว ปรากฏว่า 
จ าเลยที่ทางบริษัทได้ยื่นฟ้องไป คือ บริษัท FIN PLUS ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน, ผู้สอบบัญชี และบริษัทอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งที่ตอ้งร่วมรบัผิด ซึ่งก็คือบุคคลที่สาม (Third Party) ที่เป็นอิสระ โดยบริษัท FIN PLUS เป็นบริษัทที่ปรึกษา
ทางการเงินมี License และไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ส านกังาน ก.ล.ต.) ส่วนผูส้อบบัญชีก็มี License เช่นเดียวกัน และคณะกรรมการบริษัทชุดก่อนก็ได้
อาศัยขอ้มูลจากบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (Third Party) ในการท า Due Diligence ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ
และประเมินมลูค่าที่เหมาะสมของบริษัท PAS รวมถึงไดเ้สนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อมี
มติอนมุติั ซึ่งเป็นไปตามขัน้ตอนทกุอย่างและรอบคอบแลว้ ซึ่งบริษัทท่ีเป็น Third Party ดงักล่าวก็ถกูบริษัทฯ ฟ้องดว้ย 

(4) นายมณธนัท ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามว่า ตามเอกสารแนบสารสนเทศระบุว่า ไม่มีการใช้
บุคคลที่สาม (Third Party) 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัท FIN PLUS ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบ
บัญชี ทางบริษัทฯ เป็นผู้ว่าจ้างมาเอง เพื่อตรวจสอบและท า Due Diligence ไม่ใช่บริษัท PAS เป็นผู้ว่าจา้ง ดังนั้น      
ทัง้ 3 บริษัทดงักล่าวจึงเป็นบุคคลที่สาม (Third Party) อิสระ  

(5) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามชื่อของบริษัทบุคคลที่สาม (Third Party) ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผูต้รวจสอบบญัชี ที่บริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้อง 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ปรึกษากฎหมายว่า การระบุชื่อบุคคลที่สามจะติดเรื่องกฎหมาย Public 
Information หรือไม่ เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในที่ประชุม  

 นายภูริวัจน์ วงศต์ันติเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า หากไม่ได้น าชื่อบุคคลดังกล่าวไปเพื่อท า
การคา้ หรือหาก าไรก็สามารถพดูได ้

 ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ตนพูดชื่อบริษัท FIN PLUS เน่ืองจากทางท่านผูถ้ือหุ้นพูดชื่อบริษัท
ดังกล่าวขึน้มาก่อน ส่วนบริษัทอื่นที่ไม่ไดอ้ยู่ในที่ประชุม หากมีการพูดชื่อขึน้มาจะกลายเป็นการพาดพิงบุคคลอื่นที่
ไม่ไดอ้ยู่ในที่ประชุม 
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 นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการบริษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทที่ไม่ได้พูดชื่อมีอยู่ในส านวนคดี           
ตนเข้าใจว่าบุคคลทั่วไป ที่มีหมายเลขคดีดังกล่าวสามารถไปตรวจสอบได้ ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการปกปิด     
โดยค าฟ้องหรือค าคู่ความต่างๆ ที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งได้กระท าไปเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีในศาล            
ตามประมวลกฎหมายอาญาว่าดว้ยความผิดฐานหมิ่นประมาท ได้ยกเวน้ความผิดไว ้แต่หากมีการไปเผยแพร่และ         
เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม อาจถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทได้  ทั้งนี ้จ  าเลยที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องไปมีทั้งหมด 7 
จ าเลย ไม่รวมบริษัทท่ีปรกึษากฎหมายที่ท า Due Diligence เน่ืองจากไม่มีขอ้บกพรอ่งในการตรวจสอบและไม่ไดท้ าให้
บริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ไม่น่าจะเปิดเผยชื่อบุคคลที่สามได ้

(6) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีกี่วิธี เหตุใด
บริษัทฯ จึงเลือกวิธีที่บริษัท FIN PLUS เสนอว่าเป็นวิธีที่ดีที่สดุ และการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นดว้ยวิธีอื่นดอ้ยกว่าวิธีที่
บริษัท FIN PLUS เสนออย่างไร 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตามความเห็นของท่านผูถ้ือหุน้ที่ไดส้อบถามมาเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯ จะตอ้งไป
สอบถามกับทางบริษัท FIN PLUS ในศาลเช่นเดียวกัน รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทไดย้ื่นฟ้องไป เป็นส่ิงที่ทางบริษัทฯ 
ตอ้งไปสอบถามกนัในศาล เน่ืองจากบริษัทดงักล่าวเป็นจ าเลยในคดีที่บริษัทฯ ฟ้องรอ้ง 

(7) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบติัหนา้ที่ตาม
หลกั Fiduciary ซึ่งหมายความว่า คณะกรรมการมีหนา้ที่ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุริต เพื่อประโยชน์
สงูสดุของผูถ้ือหุน้ หรือไม่ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ว่าจา้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ ปรึกษากฎหมาย 
และผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการที่จะเข้าไปตรวจสอบบริษัท PAS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และไม่ใช่การ
พิจารณาและตรวจสอบกนัเองภายในบริษัทฯ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลกั Fiduciary Duty และเป็นหนา้ที่ของกรรมการ
ที่ตอ้งว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญใหเ้ขา้มาดแูลตรวจสอบในโครงการใหญ่ ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามไม่ใช่เป็น
ธรรมเนียม อีกทัง้หากบริษัทฯ จะท าธุรกรรมการใด ๆ ที่มีนยัยะส าคญั บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มาช่วยเหลือ ซึ่งบริษัท PAS ก็เช่นเดียวกนั บริษัทฯ ไดม้ีการว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหเ้ขา้มา
พิจารณาเรื่องดงักล่าวอย่างรอบคอบ รวมถึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
และขอเรียนชีแ้จงอีกครัง้ว่า บริษัทซึ่งเป็นผูเ้ชียวชาญ ที่บริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้องไป ทางบริษัทฯ เป็นผู้ว่าจา้งมาเอง ไม่ใช่
บริษัท PAS เป็นผูว้่าจา้ง  

(8) นายมณธนทั ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท PAS เกิดปัญหาอะไร จนเป็นเหตุ
ใหต้อ้งปิดตวัลง หากเป็นปัญหาดา้นการเงิน มีการรบัรูปั้ญหาดังกล่าวผ่านทางรายงานของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ 
การท า due diligence หรือไม่ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในขณะนัน้แกปั้ญหาอย่างไร เพราะเหตุใดจึงแกไ้ขปัญหา
ไม่ได ้
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 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทท่ีจัดท า Due Diligence ทางบริษัทฯ ก็ไดย้ื่นฟ้องดว้ย ส่วนบริษัทดงักล่าว
จะทราบเกี่ยวกบัปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ตอ้งไปสอบถามทางบริษัทดังกล่าว ส่วนเรื่องปัญหา Cash Flow 
ตนไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการในช่วงที่เกิดปัญหาพอดี และบริษัทฯ รบัรูถ้ึงปัญหาดังกล่าวตลอดเวลา โดยมีวิธีการแกไ้ข
ปัญหาเป็นขัน้เป็นตอน จนทา้ยที่สดุมีการน าเสนอใหบ้ริษัทฯ เพิ่มทุนเพื่ออัดฉีดเงินเขา้ไป แต่ดว้ยการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบบริษัทฯ ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย ไม่ไดถ้ือหุน้ 50% หากมีการเพิ่มทนุตอ้งเพิ่ม
ทนุทุกฝ่าย ถา้ไม่มีการเพิ่มทุนทุกฝ่าย ทางบริษัทก็ตอ้งดูแนวโนม้อีกครัง้เพราะบริษัทฯ ถือหุน้เพียง 49% และในช่วง
เวลาดงักล่าวบริษัทฯ ก็ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าจะใหท้างบริษัท PAS แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

(9) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า ตนไดร้บัทราบขอ้มูลที่ประกาศในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ว่าบริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้องบริษัท PAS ในฐานะผูข้ายเป็นอีกคดีหน่ึงและไดถ้อนฟ้องคดีไปแลว้หรือไม่ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า เป็นจ าเลย 7 คน ในคดีที่บริษัทฯ ไดย้ื่นฟ้องไปแลว้ แต่ไม่อยากพูดชื่อของจ าเลย
ในที่ประชุม 

(10) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาเขา้ซือ้กิจการของบริษัท 
PAS บุคคลใดเป็นผูน้  าเสนอโครงการนีเ้ขา้มา ส่วนทางที่ปรึกษาทางการเงิน ( IFA) ไดม้ีการตรวจสอบสอบหรือไม่ว่า
บริษัท PAS ตอ้งการเงินหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่ และเพราะเหตใุดบริษัทฯ จึงไม่เขา้ไปถือหุน้ของบริษัท 
PAS ดว้ยวิธีการเพิ่มทุนเพื่อใหบ้ริษัท PAS น าเงินสดไปเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อน าไปขยายกิจการหรือสรา้งการเติบโต 
แต่กลบัเขา้ไปถือหุน้ของบริษัท PAS ดว้ยวิธีการซือ้หุน้จากบริษัท TOS และบริษัท SPIL ( ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ PAS ท า
ใหบ้ริษัททัง้สองดงักล่าวไดเ้งินค่าซือ้หุน้ไป  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตนไม่แน่ใจเกี่ยวกับการพิจารณาการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท PAS เน่ืองจากตนยัง
ไม่ไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการในช่วงเวลานั้น แต่หากใหต้นตัง้ขอสนันิษฐาน การซือ้กิจการมี 2 รูปแบบ คือ ซือ้จากผูถ้ือหุน้
เดิม และใหบ้ริษัทที่เราจะเขา้ไปซือ้กิจการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ใหม่ ซึ่งตนเขา้ใจว่าทางบริษัท PAS ในช่วงเวลานั้น 
อยากใหซ้ือ้จากผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัท PAS โดยไม่มีการออกหุน้ใหม่ และตนขอตัง้ขอ้สันนิษฐานว่าในช่วงเวลานั้น 
การท า Due Diligence ไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าให้บริษัท PAS เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ จึงไม่ได้มีการพิจารณา
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และใชว้ิธีการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท PAS จากผูถ้ือหุน้เดิมแทน ทั้งนี ้ตนชีแ้จงจากการที่เขา้มารบั
ช่วงการบริหารต่อจากคณะกรรมการชุดก่อน 

(11) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงขายหุน้จ านวน 
14,700 หุน้ เป็นเงินจ านวน 1 บาท คณะกรรมการชุดใดเป็นผูพ้ิจารณาและลงมติใหข้ายหุน้ในราคาดงักล่าว 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการชุดของตนเป็นผูพ้ิจารณาและลงมติให้ขายหุน้ในราคาดังกล่าว 
เน่ืองจากบริษัท PAS ไดปิ้ดกิจการลง และมีคดีแรงงานประมาณ 500 กว่าคดี เพราะบริษัท PAS มีปัญหากบัพนกังาน 
500 คน ท าให้พนักงานทุกคนไปรอ้งเรียนต่อกรมแรงงานเพื่อด าเนินการฟ้องรอ้งบริษัท  PAS ซึ่งปัจจุบันกรรมการ
บริษัท PAS ทั้งหมด 3 ท่าน ยงัตอ้งไปจัดการเรื่องคดีแรงงานอยู่ หากบริษัทยงัคงถือหุน้ในบริษัท PAS จะส่งผลกระทบ
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กบับริษัทเป็นอย่างมากและมีนัยยะส าคญั ซึ่งยงัไม่รวมคดีแพ่งที่จะตามมาอีก และหากบริษัทฯ จะเขา้ไปท าการฟ้ืนฟู
กิจการในนามของบริษัทฯ ส่วนตัวของตนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทก็คงโหวตไม่เห็นดว้ย เพราะบริษัทตอ้ง
รกัษาทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั โดยเฉพาะ Cash Flow ของบริษัทฯ และอีกเรื่องคือ ทรพัยากรบุคคลของบริษัท ไม่มี
ผูเ้ชี่ยวชาญที่จะเขา้ไปบริหารในบริษัท PAS เพื่อฟ้ืนฟูกิจการ หากบริษัทฯ ตอ้งว่าจา้งบุคคลภายนอกก็ตอ้งอัดฉีดเงิน
เข้าไปในบริษัท PAS ประกอบกับบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท PAS 49% ไม่ถึง 51% โดยบริษัทฯ พิจารณาอย่าง
รอบคอบแลว้ว่า ไม่ควรเอาพิมเสนไปแลกกบัเกลือเพื่อถือหุน้ในบริษัท PAS ต่อไป โดยไม่ขายหุน้ดังกล่าวออกไป ส่วน
เหตุผลที่บริษัทฯ ตอ้งขายหุน้ของบริษัท PAS จ านวน 1 บาท เนื่องจากมีการออกข่าวผ่านทางโทรทัศน ์หนังสือพิมพ ์
และส่ือโซเชี่ยล คงไม่มีบุคคลใดกลา้เขา้มาซือ้หุน้ของบริษัท PAS และเพื่อปัดภาระต่าง ๆ ออกจากบริษัทฯ ที่อาจจะ
เรือ้รงัและท าใหเ้กิดความวุ่นวายในทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุผลหลกัของคณะกรรมการชุดของตนว่าควรขายหุน้ของ
บริษัท PAS จ านวน 49% ออกจากบริษัท 

(12) นายมณธนทั ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า บุคคลใดเป็นผูซ้ือ้หุน้จากบริษัทฯ 
 ประธานฯ ชีแ้จงว่า เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป 

นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามว่า ไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งกนักบับริษัทใช่
หรือไม่ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ไม่มีความเกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

(13) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงซือ้หุ้นบริษัท 
PAS แค่ 49% หากบริษัทฯ เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยจะไดเ้ขา้ไปถือหุน้ 51% และในรายงานการประชุมคณะกรรมการมี
กรรมการท่านหนึ่งมีประสบการณ์ 10 ปี ในด้านอสังหาริมทรพัย ์ตอนที่ท า Feasibility ไม่ไดม้ีการไปท า Company 
visit บริษัท PAS สัมภาษณ์หรือขอดูงานบริษัท PAS ว่า ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งและเป็นจริงหรือไม่ เน่ืองจากทุนเป็นรอ้ย
ลา้น 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า เป็นเรื่องที่ตอ้งพดูคยุและสอบถามกนัในศาล 

(14) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ท าไมบริษัทฯ จึงไม่เข้าไปถือหุ้น 51% 
เพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในการบริหารเด็ดขาด และส่งกรรมการเขา้ไปบริหาร 

 ประธานฯ ไดน้อ้มรบัค าแนะน า 

(15) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามผู้สอบบัญชีว่า กรณีของบริษัท PAS ผู้สอบบัญชี            
มีความเห็นอย่างไรในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
ชีแ้จงว่า บริษัท PAS เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยขอ้มูลเพิ่มเติมจากหมายเหตุประกอบงบการเงินจะไม่มีขอ้มูล
ส าคญัที่จะช่วยในการตดัสินใจ และขอ้มลูที่เปิดเผยออกมาก็เพียงพอแลว้ ขอ้มลูที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการทราบเป็นดา้นใด 
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(16) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามผูส้อบบญัชีเพิ่มเติมว่า ตอ้งการทราบราคาขายจาก
การประเมินสินทรพัยท์ี่ไดม้าและขายออกไป หรือมลูค่ายติุธรรม  

 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
ชีแ้จงว่า มีการตรวจสอบในเรื่องของการประเมินราคาซือ้แลว้ ซึ่งเป็นไปตามขอ้มลูที่ปรากฎไม่ไดผิ้ดเพีย้นไป ส่วนราคา
ขายที่เป็นเหตกุารณห์ลงัวนัท่ีไดจ้  าหน่ายเงินลงทนุไปแลว้ ยงัไม่ถึงที่เราตอ้งไปดขูอ้มลูในส่วนนัน้ 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นอีกบริษัทที่ได้เข้าไปตรวจสอบ และท า Due 
Diligence ของบริษัท PAS ก่อนซือ้กิจการ ก็ตกเป็นจ าเลยในคดีดงักล่าวดว้ย 

 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดก้ล่าวว่า เนื่องจากตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บัทางบริษัทฯ มาตัง้แต่ก่อตัง้บริษัท และ
ถามเป็น Second Opinion ซึ่งจะเป็นผลดีกบับริษัทฯ หากบริษัทฯ ไดร้บั Second Opinion จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ซึ่งทราบขอ้มลูเกี่ยวกบับริษัทฯ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ ความซื่อสตัยส์จุริต  

และไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอด าเนินการใน
วาระต่อไป 

 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2566 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

พิธีกร ไดข้อเชิญให ้นายวิชัย ประภูศกัด์ิพิทกัษ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน น าเสนองบการเงินประจ าปี 
2566 ต่อที่ประชุม 

นายวิชัย ประภูศักด์ิพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบ
การเงินประจ าปี 2566 สิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชี 
รบัอนุญาต รวมทั้งได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียด  
ที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกท่านทราบล่วงหน้าพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย QR-Code ในครั้งนี ้แล้ว โดยข้อมูลส าคัญของ 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีดงันี ้

 

สินทรพัยร์วมปี 2566 มีจ านวน 352 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2565 จ านวน 132 ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวมปี 2566 มีจ  านวน 96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2565 จ านวน 15 ลา้นบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ปี 2566 มีจ  านวน 296 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จ านวน 142 ลา้น
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บาท 
รายไดร้วมปี 2566 มีจ านวน 431 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2565 จ านวน 27 ลา้นบาท 
ขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ มีจ  านวน  141 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2565 จ านวน 18 ล้านบาท 

ท าใหม้ีผลขาดทนุเพิ่มขึน้จ านวน 159 ลา้นบาท และท าใหม้ีผลขาดทนุสทุธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานติดลบ 1.43 บาทต่อหุน้ 

พิธีกร  ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

โดยมีผูถ้ือหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง  ๆสรุปไดด้งันี ้

(1) นายรกัชาติ อินทะผิว ผู้ถือหุน้ ไดส้อบถามสรุปไดว้่า งบการบริหารปี 2563 บริษัทฯ จ่ายอยู่ที่ 65 
ลา้นบาท ปี 2564 จ่ายอยู่ที่ 68 ล้านบาท ปี 2565 จ่ายอยู่ที่ 110 ลา้นบาท ปี 2566 จ่ายอยู่ที่ 200 กว่าลา้นบาท ซึ่ง
อาจจะรวมผลก าไรขาดทุนไวแ้ลว้ แต่ 2 ปี ที่ผ่านมา เพราะเหตุใดตัวเลขดงักล่าวถึงสงูขึน้ ทัง้ ๆ ที่ยอดขายของบริษัทฯ 
เท่าเดิม ซึ่งตนเขา้ใจว่าเป็นเรื่องของเงินเดือนและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จึงอยากสอบถามว่าการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการ
บริหารสมเหตสุมผลและยติุธรรมกบัทางผูถ้ือหุน้หรือไม่ และขอสอบถามท่านประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่า มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนหรือค่าใชจ้่ายอย่างไร รวมทั้งขอสอบถามหลักเกณฑก์าร
พิจารณาผลตอบแทนของต าแหน่งกรรมการบริหารว่ามีเกณฑส์งูสุดและต ่าสดุเท่าไหร ่รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ ว่าไดร้บัผลตอบแทนสมเหตสุมผลหรือไม่  

 นายวิชัย ประภูศักด์ิพิทักษ์ ประธานเจ้าหนา้ท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า เงินเฟ้อเฉล่ียปีละ 2% ดังนั้น 
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปตามเงินเฟ้อ บางปียอดขายลดลง ค่าใชจ้่ายก็จะลดลงตาม ส่วนค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ 
บางปีจะมีพนกังานลาออก บริษัทฯ ก็ตอ้งจ่ายค่าชดเชย ซึ่งจะท าใหม้ีค่าใชจ้่ายทีส่งูขึน้ อีกส่วนหนึง่ คือ การน าเขา้และ
การสั่งซือ้วัสดุมีราคาเพิ่มขึน้ทุกปี แต่ไม่ถึง 2% หลังจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ยอดขายของบริษัทฯ ก็
ไม่ได้ดีขึน้ อยู่ระหว่างประมาณ 400 กว่าล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งส่ิงส าคัญคือต้นทุนของการบริการ 
บางครัง้ บางโปรเจค บริษัทฯ มีพนักงานไม่เพียงพอตอ้งว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วง (Subcontract) ซึ่งเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ไม่
สามารถค านวณได ้

 (2) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษัทฯ ได้รบัเงินเดือน
สงูสุดและต ่าสดุจ านวนเท่าไหร ่และผูจ้ดัการหน่วยงานของบริษัทมีเงินเดือนสูงสุดและต ่าสุดเท่าไหร ่เพราะตนอยาก
ทราบว่าเพราะเหตใุดตวัเลขจึงเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทั้งสองท่านที่ไดส้อบถาม และชีแ้จงว่าบริษัทฯ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ใช่เทรดดิง้ แต่ความเป็นจริง บริษัทฯ อยู่ในกลุ่ม Services Industry ไม่มีการผลิตใด ๆ ตัง้แต่ตนเขา้มา
รบัช่วงการบริหารต่อ และเป็นประธานกรรมการ ก็ไดเ้ขา้มาศึกษาธุรกิจของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ คิดแค่ค่าแรงงาน 
ซึ่งตนไม่อยากพูดให้พนักงานเสียขวัญก าลังใจว่า บริษัทฯ ได้เพียงค่าแรง ซึ่ง Valued Service ของบริษัทฯ คือใบ 
Certificate และเป็นมาตัง้แต่ก่อตัง้บริษัท พอเกิดวิกฤต Covid-19 ตอ้งตัดเงินเดือนพนักงาน ตัดเงินเดือนวิศวกร ตัด
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ขวญัก าลังใจพนักงาน นีคื่อส่ิงที่ตนเขา้มาศึกษาและตนมีค่าความสามารถซึ่งมาจากบริษัทอื่น ๆ ทีไ่ดต้ัง้มาตรฐานค่า
ความสามารถของตน หากบริษัทจ่ายค่าความสามารถใหต้นต ่ากว่านี ้ตนคงไม่เขา้มาบริหาร ดังนั้น เกณฑ์การตั้ง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเกิดจากมาตรฐานของบริษัทอื่นที่ผู้บริหารคนดังกล่าวเคยท างานอยู่  หากต้องการ
เปล่ียนแปลงบริษัทฯ จ าเป็นต้องเปล่ียนวิธีการบริหารงาน เพราะถ้าบริษัทฯ ไม่เปล่ียนแปลงวิธีการบริหาร ไม่
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ร โดยเฉพาะอตุสาหกรรม NDT ซึ่งท่านผูถ้ือหุน้ทัง้สองก็ทราบดีว่า เป็นธุรกิจ Sunset ซึ่ง
ตนอยากใหม้าเยี่ยมชมบริษัท ซึ่งการจา้งผูบ้ริหารคนนอกเขา้มา Turn Around ธุรกิจ หรือ Transform ธุรกิจ จะไปจ่าย
ค่าตอบแทน 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท คงไม่มีบุคคลใดเข้าช่วยบริษัทฯ ทุกคนมีค่า
ความสามารถ มี Value ของตนเอง โดยเฉพาะตน ตนขอยกตัวอย่างตวัเอง หากบริษัทใหเ้งินเดือน เดือนละ 100,000 
บาท ตนก็คงไม่เข้ามาบริหาร แม้ตนจะเป็นผู้ถือหุ้น แต่ก็ไม่ได้ถือหุ้น 100% 50% บริษัทนีไ้ม่ใช่ของตนคนเดียว 
เพราะฉะนัน้ หากตอ้งการพลิกฟ้ืนบริษัทฯ Transform บริษัทฯ ตอ้งการผูบ้ริหารที่มีคุณภาพที่ตอ้งการคิดใหม่และกลา้
เดินไปขา้งหนา้เปล่ียนวัฒนธรรมองคก์ร ไม่ใช่เป็นวฒันธรรมที่ก่อตัง้มา 30 ปี ทกุอย่างบนโลกย่อมมีการเปล่ียนแปลง 
ตอ้งหมุนไปขา้งหนา้ ซึ่งทุกท่านก็ทราบดี ตนขออนุญาตพูดเรื่องที่ผูค้นชอบกล่าวว่าคนไทยเก่ง ๆ ไปท างานเมืองนอก 
เพราะค่าตอบแทนดีกว่า บริษัทฯ ก็จะเจอปัญหานี ้ Engineer เก่ง ๆ ไม่มีใครเข้ามา ถ้าบริษัทฯ ยังกดเงินเดือน กด
ค่าตอบแทน บริษัทฯ ต้อง Diversify ธุรกิจ ให้บริษัทฯ เติบโตไปมากกว่านี ้โดยการที่ตนบริหารธุรกิจมาหลายธุรกิจ   
เห็นว่า การท า Cost Cutting ท าได้เฉพาะช่วงวิกฤต แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงวิกฤต การท า Cost Cutting จะเป็นการ
ท าลายขวัญก าลังใจคนท างาน ผู้บริหารควรจะวางแผนธุรกิจเป็น Business Model เพื่อท าให้บริษัท ฯ เติบโตได้
อย่างไรมากกว่า การท า Cost Cutting  แลว้หากมองยอ้นหลงัไปเมื่อ 5 ปีที่แลว้ Cost ยงัต ่าอยู่ แต่ปัจจุบนั Cost สงูขึน้ 
เพราะมีการเปล่ียนแปลงองคก์ร ตัง้แต่มีการซือ้บริษัท PAS เขา้มาก็มีการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ พอตนมารบัช่วงต่อก็
ตอ้งเปล่ียนแปลง โดย 3 ปี ย้อนหลัง หากสังเกต Production มีการเปล่ียนแปลงทุกปี ดังนั้น การเปล่ียนแปลงเกิด 
Cost แน่นอน แต่หากไม่มีการเปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะถดถอยลงไปเรื่อย ๆ ฉะนั้น ตอ้งยอมรบัการเปล่ียนแปลง การ
เปล่ียนแปลงทุกครัง้ตอ้งมีการลงทุน บริษัทฯ เป็น Service Industry จนเคยตัว ตนตอ้งพูดแบบนี ้แต่ถา้บริษัทผูผ้ลิต 
Manufactory ทกุครัง้ที่มีการลงทนุลงงานใหม่ในงบการเงินขาดทุนทนัทีเพราะเป็นการลงทนุลงงานใหม่ ขณะที่รายได้
ขึน้อยู่กับงานเก่า แต่ลงทุนครัง้ใหม่ที่ลงทุนไป 500 ลา้น 1,000 ลา้น อาจจะยังไม่มีรายได้ จะเห็นงบการเงินขาดทุน
ทันที ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ปกติถ้าบริษัทฯ อยากขยายธุรกิจ บริษัทฯ ต้องลงทุน การเปล่ียนแปลงคือการลงทุน 
เพราะฉะนัน้ตนขออนญุาตชีแ้จงว่าตอ้งยอมรบัการเปล่ียน แปลงเพื่อใหค้นเติบโตไปขา้งหนา้ 

 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนไม่ไดก้ล่าวอา้งและไม่ระบุชื่อใคร เพียงแต่
ถามว่า ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทไดร้บัเงินเดือนเท่าไหร ่ทางผูถ้ือหุน้ตอ้งการทราบว่า เงินเดือนที่บริษัทสงูสดุเท่าไหร ่
และไม่ไดเ้ป็นการ Cost Cutting พนักงาน และหากผูบ้ริหารไดร้บัเงินเดือนเป็นลา้นแลว้ท าใหบ้ริษัทฯ มีก าไรมากมาย
ทนัที มีการขยายการลงทนุไปซือ้บริษัท PAS แลว้ก็มีก าไรเติบโตไดเ้งินเป็นลา้น สองลา้นต่อเดือน ตนมองว่าเป็นเรื่องที่
ถกูตอ้ง แต่ผลปรากฏออกมาคือบริษัทขาดทุนและก าไรลดลง ส่วนที่มีคนบอกว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็น Sunset เป็น
ความเห็นส่วนตัว ส าหรบัตนมองว่าธุรกิจพลังงานยังอยู่อีกหลายปี และตนเคยไปพบผูน้  าของปตท.ท่านบอกว่า อย่าง
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นอ้ยอีก 30 ปี ถา้วิสยัทศันข์องบริษัทฯ ถกูตอ้งจะอยู่ไดย้าว ธุรกิจที่ท าเกี่ยวกบั Safety และ Quality จะอยู่ไดย้าวตลอด 
ตนขอแชรค์วามคิดเห็น หากท่านประธานฯ บอกว่าใหต้ัวเลขไม่ได้ ก็ตอบมาว่าใหไ้ม่ได ้การที่ตอบว่าตน Defent การ
ท า Cost Cutting ในช่วง Covid-19 ไม่ตรงกบัค าถาม ค าถามคือตอนนีผู้บ้ริหารไดร้บัเงินเดือนสงูสดุเท่าไหร ่แลว้ตนก็
อยากขอดู Ratio ว่า ผู้บริหาร เอ็นจิเนีย หรือช่าง เราจะได้ตอบพนักงานได้ว่าพนักงานขายแรงงานแล้วได้แค่ 

Certificate แต่ผูบ้ริหารขายสมอง ขายความรู ้ประสบการณ์ คอนเน็คชั่น ท าให้บริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึน้จากเดิมในปี
ก่อนเป็นกี่เท่า ตนขอเห็นแยง้แต่ก็เคารพความคิดเห็นของท่านประธานฯ เช่นกนั แต่ความคิดเห็นของตนอาจจะไม่ตรง
กบัท่านประธานฯ  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ยังมี Positive Information กับธุรกิจ NDT เพราะส่ิงที่ตน
ไดร้บัขอ้มูลจากผูบ้ริหารชุดเดิมค่อนขา้ง Negative ว่าธุรกิจ NDT เป็นธุรกิจ Sunset แต่หากท่านผูถ้ือหุน้อยู่วงนอกก็
ยังดีที่มี Positive Information กับบริษัทว่า บริษัทฯ ไม่ใช่ธุรกิจ Sunset อย่างที่ตนไดเ้รียนไปก่อนหนา้นีว้่าทุกอย่าง
ต้องมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งหากเป็นแบบนี ้ตนยิ่งคอนเฟริมเลยว่า บริษัทฯ ต้องเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่เพราะคน
ภายในมองธุรกิจ NDT เป็นธุรกิจ Sunset แต่ท่านผูถ้ือหุน้ไดร้บัขอ้มูลจากบุคคลภายนอกว่ายังเป็นธุรกิจที่สามารถอยู่
ต่อไปไดอ้ีก 30 ปี ซึ่งเป็นส่ิงทีต่นพูดเสมอว่าบริษัทฯ ตอ้งเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่และตอ้งเปล่ียนแปลงอย่างยิ่ง ที่วนันี ้
ท่าน ผูถ้ือหุน้คอนเฟิรม์กับตนและคณะกรรมการบริษัท ยิ่งเห็นชดัว่าบริษัทฯ ค่อนขา้งมี Negative กบัธุรกิจ NDT ทัง้ที่
บริษัทฯ เป็นธุรกิจ NDT ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดและพนักงานของบริษัทนั้น บริษัทฯ มี
นโยบายเป็นความลบั ซึ่งพนกังานทกุคนทราบดี แต่เมื่อท่านผูถ้ือหุน้ถามตนซึ่งเป็นผูบ้ริหารสงูสดุ ตนยินดีตอบ ในส่วน
ของตนได้รบัเงินเดือน ๆ ละ 600,000 บาท ซึ่ง 600,000 บาท มาจากค่าตอบแทนของตนที่ได้รบัจากบริษัทอื่น ซึ่ง
บริษัทอื่นก็ใหเ้งินเดือนตนจ านวนดังกล่าวเช่นเดียวกนั หากถามว่า ถา้ใหต้นต ่ากว่า 600,000 บาท ตนคงไม่มา ซึ่งตน
ได้มาแก้ไขปัญหาบริษัทฯ หากทุกท่านไปดูไทม์ไลน์เรื่องของบริษัท PAS ตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 
สามารถไปตรวจสอบไดว้่าตนแกปั้ญหาอะไรใหบ้ริษัทฯ ไดบ้า้ง ทุกอย่าง Turn Around Positive ขึน้มา นบัตัง้แต่ที่ตน
มาบริหาร และสามารถไปด ูPerformance และการเปล่ียนแปลงในบริษัทฯ จนถึงทีต่นอยู่จนถึงทกุวนันี ้ซึ่งมี Indicator 
ชีว้ัดอยู่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่ Turn Around ขึน้มา ซึ่งพนักงานก็บอกว่าตัวเองก็ท างานเหนื่อย แต่ความรับผิดชอบมัน
ต่างกนั ฉะนั้น ตนยินดีเปิดเผย แต่บุคคลอื่นตนอยากใหย้ึดถือนโยบายบริษัทเป็นหลักว่าค่าตอบแทนของพนักงานทุก
ระดบัตอ้งเป็นความลบัเพื่อใหเ้ป็นระเบียบปฏิบัติที่เครง่ครดัต่อไป มิฉะนัน้ อาจจะมีการสอบถามพนกังานคนอื่นว่าคน
นั้นเท่าไหร่คนนีเ้ท่าไหร่ซึ่งตนคิดว่าการถามแบบนีเ้ป็นการผิดระเบียบและมารยาทอย่างรา้ยแรง  เพราะบริษัทมีกฏ
ระเบียบอยู่ชดัเจนและตนเชื่อว่าทกุบริษัทก็ปฏิบติัระเบียบเช่นเดียวกนั ไม่สมควรยกขึน้มาถามในที่ประชุม ถา้ถามตน 
ตนยินดีตอบ แต่ถา้เป็นพนกังานคนอื่นตนถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างรา้ยแรง 

 นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตนไม่ไดม้ีความประสงคท์ี่จะถามท่านประธานฯ ว่ารบั
เงินเดือนเท่าไหร ่

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตนเป็นผูบ้ริหารสงูสดุ 
 นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า บริษัทก าหนด Range ได ้เช่น เอนจิเนียร ์หวัหนา้ฝ่าย
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ช่างของบริษัท เงินเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 บาท 50,000 บาท หรือ 60,000 บาท พนักงานระดับบัญชีเงินเดือน
ประมาณเท่านีห้ากมีคุณวุฒิ ซึ่งขอ้มูลดังกล่าวสามารถหาไดใ้นตลาดหลักทรพัยฯ์ จะมีสรุปว่าเงินเดือนของผูบ้ริหาร
โดยเฉล่ียเท่าไหร ่ใครสงูสุดต ่าสดุเท่าไหร ่ท่านประธานบริหารความเส่ียงน่าจะน ามาตอบว่าสมเหตสุมผลหรือไม่ นีคื้อ
ค าถามเท่านัน้ อย่าเขา้ใจผิดว่าตนเสียมารยาท เพราะตนถามกวา้ง ๆ ไม่ตอ้งระบุชื่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสงูอาจจะ
เป็นประธานฝ่ายตรวจสอบ ประธานบริหาร เรื่องนีอ้าจจะตอ้งเคลียรก์นัก่อนจะไดไ้ม่เกิดความเขา้ใจผิด 

 ประธานฯ กล่าวว่า ตนยินดีแชรข์อ้มูลในส่วนของตน แต่หากถามเจาะจงเป็นบุคคลในต าแหน่ง ตน
มองว่าไม่เหมาะสม ตนคิดว่าตอบค าถามครบทกุค าถามในวาระนีแ้ลว้ ขอด าเนินการต่อวาระถดัไป 

และไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนีเ้ฉพาะผู้เขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียงเท่านั้น โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย      39,033,942    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    97.44   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย    1,026,435    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      2.56   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  1,079,500    เสียง  
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบ
การเงินประจ าปี 2566 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 

พิธีกร ไดข้อเชิญให ้นายวิชยั ประภศูกัด์ิพิทกัษ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน น าเสนอขอ้มลูต่อที่ประชุม 

นายวิชัย ประภูศักด์ิพิทักษ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย 
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งนีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึน้อยู่กบั ผลการด าเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ภาวะเศรษฐกิจ 
แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความเหมาะสมและปัจจัย
อื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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ทัง้นี ้ปี 2566 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2566 

พิธีกร  ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถาม 

พิธีกร จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนีเ้ฉพาะผู้เขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ  
งดออกเสียงเท่านั้น โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

    ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย      39,049,442    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    97.48   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย    1,010,935    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      2.52   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  1,079,500    เสียง  
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงด 
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

ในระหว่างด าเนินการประชุม นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ ไดข้อทกัทว้งต่อประธานฯ ที่ประชุม 
ประธานฯ จึงไดส้อบถามท่านผูถ้ือหุน้ที่ทกัทว้งว่า มีประเด็นสอบถามหรือไม่ 

 นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ ตนลงคะแนนงดออกเสียง แต่ไม่มีผลคะแนนขึน้ ตนคิดว่าตัง้แต่วาระที่ 
1 และวาระที่ 2 แลว้ 
 พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ือหุน้ว่า ไดล้งทะเบียนล่วงหนา้มาหรือไม่ 
 นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตนยื่นตรงนี ้
 ประธานฯ ไดข้อใหเ้จา้หนา้ที่ด าเนินการตรวจสอบ 
 หลงัจากนัน้ พิธีกร จึงขอด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 
  
วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ 

 พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุก
ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อก และกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกก็ได ้

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
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กรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้ประกาศและเผยแพร่
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เมื่อครบก าหนดแลว้ปรากฏว่า 
ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2567 มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่   

1) นายกิตติ พวัถาวรสกุล  กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบรษิัท 
2) นายสพุจน ์แกว้มณี   กรรมการบริษัท  
3) นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ  กรรมการบริษัท 

และเนื่องจากเดิมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ไดม้ีมติเห็นชอบให้
เสนอชื่อ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งแล้ว แต่ต่อมา
นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ไดล้าออกจากกรรมการบริษัท และไม่ประสงคท์ี่จะใหเ้สนอชื่อใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา
แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก (ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น) คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน และแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกและไม่ประสงค์
จะกลบัเขา้เป็นกรรมการอีก จ านวน 1 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการตามรายละเอียดดงันี ้

5.1 นายกิตติ พวัถาวรสกุล  กรรมการ 

5.2 นายสพุจน ์แกว้มณี  กรรมการ 

5.3 นายวลัลภ เหลืองสีนาค กรรมการ 

ในระหว่างด าเนินการประชุม นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ ไดข้อทกัทว้งต่อประธานฯ ที่ประชุม 
ประธานฯ จึงไดส้อบถามท่านผูถ้ือหุน้ที่ทกัทว้งว่า มีประเด็นสอบถามหรือไม่ 
นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ แจง้ว่า เจา้หนา้ที่ลืมคียบ์ตัรลงคะแนนของตนทัง้ปึก 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ที ่บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตรวจสอบในทนัที 
นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดก้ล่าวว่า ตามที่ตนไดก้ล่าวไวต้อนตน้ โดยใหพ้ิจารณาก่อนว่า การ

ยกมือลงคะแนนเสียงส าหรบัผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงโดยน าไปลบออกจากผู้เขา้ประชุม และน ามารายงานว่า
เป็นมติเห็นชอบนั้นไม่มีอยู่ใน One Report ซึ่งในวันนีก้็ไดเ้กิดเหตุการณ์อย่างที่ตนตัง้ข้อสังเกตุว่าการลงคะแนนไม่
ถูกต้อง หากคุณสุเมธ ไม่ท้วงติงจะเกิดอะไรขึน้ ตนอยากสอบถามท่านประธานฯ กรณีที่เกิดขึน้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ลงคะแนนทัง้ปึกจะแกไ้ขอย่างไร มติต่างๆ ที่ไดล้งคะแนนไป และในปีที่แลว้เกิดเหตกุารณเ์ช่นนีห้รือไม่ เพราะตนจ าได้
ว่าตนมอบอ านาจมาแลว้ลงมติงดออกเสียง ตนเลยสอบถามตัง้แต่วาระแรก ๆ ซึ่งท่านประธานฯ ขอให้ไปประชุมใน
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วาระอื่น ๆ  
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการประชุมก็จะมีทั้งผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบอ านาจ ที่นั่งในที่

ประชุม และช่วงที่มีการนบัคะแนนทัง้ผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบอ านาจช่วยกนัตรวจสอบความถกูตอ้ง ตามที่คณุสุเมธ ท า
นัน้ถูกตอ้งแลว้ ซึ่งการส่งเอกสารและการนับคะแนนตอ้งมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ซึ่งคุณสุเมธก็ไดม้ีการตรวจสอบ
แลว้ว่า ตนงดออกเสียงเพราะเหตใุดถึงไม่ขึน้ และกลบัไปยอ้นตรวจสอบก็พบว่าพนกังานของบริษัท Third Party มีการ
ตกหล่นใบนบัคะแนนเป็นเรื่องจริง ซึ่งบริษัทฯ จะมีการสอบสวนว่าท าไมถึงตกหล่นต่อไป ส่วนวิธีการนบัคะแนนตามที่
คณุสมชาญ สอบถามมาในตอนแรกใน One Report อธิบายตามมาตรฐานทั่วไป แต่ในทางปฏิบติัเพื่อความรวดเร็ว
จะนบักองไหนกองหนึ่งแลว้มาหกัลบกับอีกกองหนึ่งเป็นวิธีการนบัคะแนนวิธีหนึง่ ซึ่งเป็นการปฏิบติัทั่วไปไม่ใช่เฉพาะ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดว้่าจา้งบริษัท Third Party ขา้งนอก ไม่ไดใ้ชพ้นกังานภายในบริษัทฯ ในการนับคะแนน ซึ่งบริษัท
ฯ ก็มีสักขีพยานในการนั่งดูคะแนนและเป็นผูถ้ือหุน้ ตนขอเรียนว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึน้ได ้แต่มีค าอธิบาย
และสามารถหาท่ีมาที่ไปไดซ้ึ่งคือความโปรง่ใส ไม่ใช่ว่าความโปรง่ใสจะไม่เกิดขอ้ผิดพลาด ความผิดพลาดเกิดขึน้ไดใ้น
ระหว่างขัน้ตอนปฏิบัติเสมอ บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบว่าท าไมใบนบัคะแนนของคณุสเุมธ จึงตกหล่น ประธานฯ แจง้
ใหเ้จา้หนา้ที่ชีแ้จงสาเหตวุ่าเพราะเหตใุด  

นายเรืองฤทธิ์ ดูแกว้ เจ้าหนา้ที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ชีแ้จงว่า โดยปกติแล้วในการ
ลงทะเบียนผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทกุวาระเป็นแผง แลว้จะมีการลงคะแนนตามวาระ หากไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงใหย้กมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนตามวาระ ซึ่งก่อนหนา้นีผู้ถ้ือหุน้รายนีไ้ดใ้หบ้ตัรลงคะแนน
ต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนมายกแผง ซึ่งผิดขัน้ตอนในการใหบ้ตัรลงคะแนน โดยพิธีกรจะถามว่าในวาระที่ 1 2 3 4 หรือ
วาระถดัไป มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือผูง้ดออกเสียงท่านใดบา้ง และจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแสดงว่าระหว่างที่มีการเก็บ
บตัรลงคะแนน เน่ืองจากท่านผูถ้ือหุน้ไม่ไดใ้หบ้ัตรลงคะแนนในหอ้งประชุม ตนซึ่งอยู่ในที่ประชุมและเป็นผูน้ับคะแนน
ตามบัตรที่ลงคะแนนในแต่ละวาระ มีพยานก็คือท่านผูถ้ือหุน้อีกท่านนึง ซึ่งมีคะแนนที่ไดร้วบรวมในคอมพิวเตอรก์่อน
เริ่มการประชุมทราบแล้วว่ามีผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เห็นด้วยจ านวนเท่าไหร่ และมีผู้งดออกเสียงเท่าไหร่ แต่ขณะ
ลงคะแนนท่านผูถ้ือหุน้ท่านนั้นไม่มีบัตรอยู่กับตัว จึงไม่ไดส่้งบัตรลงคะแนนแต่ละวาระในหอ้งประชุม ตนจึงไม่ไดน้ับ
คะแนนเพิ่มเติม ถา้เช่นนั้นตอ้งเป็นการลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ ไม่ถือว่าเป็นการลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งหากท่าน
ลงทะเบียนหลังบ่ายโมงครึ่ง ท่านผูถ้ือหุน้ตอ้งฉีกแต่ละวาระ ฉีกไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงแต่ละวาระแลว้ลงชื่อ จึง
ถือเป็นการลงคะแนน   

ประธานฯ กล่าวว่า ใหส่้งเป็นใบ ๆ  ไม่ใช่ใบใหญ่ ดงันัน้ ต่อไปแต่ละวาระใหส่้งเป็นใบเล็ก 
นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตนขอคืนบตัรลงคะแนนของตนทัง้หมด  
นายเรืองฤทธิ์ ดแูกว้ เจา้หนา้ที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั กล่าวเพิ่มเติมว่าขออนุญาตเก็บ

บตัรลงคะแนนวาระที่ 1 และที่ 3 ไว ้
ประธานฯ กล่าวว่า ใหคื้นบัตรลงคะแนนทัง้แผงใหผู้ถ้ือหุน้ และนี่คือความโปร่งใสสามารถตรวจสอบและ

ชีแ้จงได ้
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นายสุเมธ เตชาชัยนิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตนไดส่้งบัตรลงคะแนนตัง้แต่เท่ียงครึ่ง ไม่ไดใ้ห้หลงับ่ายโมง
ครึง่  

นายเรืองฤทธิ์ ดแูกว้ เจา้หนา้ที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ชีแ้จงว่า โดยปกติหากลงคะแนน
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตนจ าเป็นตอ้งเก็บในทีป่ระชุม 

นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ์ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ควรจะลงทันทีตัง้แต่ก่อนเขา้ประชุม ไม่ใช่แจง้ตอนนีว้่าคียท์ี
ละใบ 

ประธานฯ กล่าวว่า มีสักขีพยานนั่ งอยู่ตรงจุดนับคะแนน ทุกอย่างตรวจสอบได้ ประเด็นส าคัญคือ
ตรวจสอบไดเ้วลาเกิดปัญหานี่คือความโปร่ง ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดพลาดแต่ตรวจสอบได ้ขออนญุาตด าเนินการต่อ
ในวาระถดัไป 

พิธีกร ไดก้ล่าวประวติัโดยสังเขปของนายกิตติ พัวถาวรสกุล นายสุพจน ์แกว้มณี และนายวลัลภ เหลืองสี
นาค ใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณากลั่นกรอง
อย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่า
บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านนี ้มีคุณสมบัติเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ ความรู ้ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้  

1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง  พรอ้มกับเสนอ
แต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็น ประธานกรรมการบริษัท ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่เดิมอีกดว้ย 

2. นายสพุจน ์แกว้มณี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 

3. นายวลัลภ เหลืองสีนาค เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 ซึ่งหากทัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ก็จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 
นบัแต่วันท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการทั้ง 3 
ท่าน ปรากฏอยู่ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3  

 พิธีกร ชีแ้จงว่า ส าหรบัวาระนีก้ารลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแ้ยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไวเ้ป็น
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รายบุคคลแลว้ ขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แลว้ใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง ยกมือขึน้ เจา้หนา้ที่จะเดินไปเก็บบตัรลงคะแนน 

  และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประสงคใ์หม้ีการลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตัง้กรรมการ ใหม้ีความ
โปรง่ใสในการนบัคะแนนมากยิ่งขึน้ และสามารถตรวจสอบไดใ้นภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจาก
ผูถ้ือหุน้ ทกุราย ที่เขา้ประชุม ทัง้กรณีที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยขอเก็บบตัรไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียงก่อน เพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน 

พิธีกร  ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถาม 

ต่อจากนัน้ พีธีกร ไดท้วนผลคะแนนเสียงใหม่ตัง้แต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3 ใหท้ี่ประชุมรบัทราบอีกครัง้  
และไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดทกัทว้ง 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน 
โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

    ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดล้งคะแนน ดงันี ้ 
5.1 นายกิตติ พวัถาวรสกุล  กรรมการ  
เห็นดว้ย      39,026,292    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    94.88   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย    2,105,935    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      5.12   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง         7,650    เสียง  
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้ นาย
กิตติ พัวถาวรสกุล  ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลับ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท/ ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย 
ตามที่เสนอ 

5.2 นายสพุจน ์แกว้มณี กรรมการ 
เห็นดว้ย      40,105,792    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    97.50   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย    1,026,435    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      2.50   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 
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บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง         7,650    เสียง  
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้ นาย
สพุจน ์แกว้มณี ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
ตามที่เสนอ 

 

5.3 นายวลัลภ เหลืองสีนาค กรรมการ 
เห็นดว้ย      40,105,792    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    97.50   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย    1,026,435    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      2.50   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง         7,650    เสียง  
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตัง้ นาย
วลัลภ เหลืองสีนาค เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ 

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัททั้งหมด มีจ  านวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง
หมดแลว้ ประกอบดว้ย  
1. นายกิตติ พวัถาวรสกุล    ประธานกรรมการ 
2. นายธัชพงษ์ ธรรมพฒุิพงศ ์  กรรมการอิสระ 
3. พนัเอกหญิง รศ. ดร. ชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกุล กรรมการอิสระ            
4. นายสิทธิ งามล ายวง   กรรมการอิสระ 
5. นายเพทาย วฒันศิริ   กรรมการอิสระ 
6. นายพิทกัษ์ พฤทธิสาริกร  กรรมการ 
7. นายวิชยั ประภศูกัด์ิพิทกัษ์  กรรมการ 
8. นายสพุจน ์แกว้มณี   กรรมการ 
9. นายวลัลภ เหลืองสีนาค  กรรมการ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 

พิธีกร ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. วรรคแรก ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิ
ได้รบัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวาง
หลกัเกณฑแ์ละก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้  
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 
ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ
โดยใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการ สภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่พบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2567 ซึ่งมีอตัราเท่ากนักบัปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 

อัตราเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่ เข้าร่วมประชุม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่  
เขา้รว่มประชุม ดงันี ้

และเสนอใหก้ าหนดค่าเดินทางใหก้บักรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี โดยพิจารณาจ่าย
เป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มีการเดินทางและไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุมเท่านัน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2567 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2566 

(ปีท่ีผ่านมา) 

1.  ค่าเบีย้ประชุม 

1.1 กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ/ 
หรือผูท้ี่ท าหนา้ที่ประธานในการประชุม 

- กรรมการ 
1.2 กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

1.3  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

1.4 กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 

50,000 บาท/ครัง้ 
 

20,000 บาท/ครัง้ 
 

25,000 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
25,000 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
25,000 บาท/ครัง้ 

 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
 

50,000 บาท/ครัง้ 
 

20,000 บาท/ครัง้ 
 

25,000 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
25,000 บาท/ครัง้ 
11,000 บาท/ครัง้ 

 
25,000 บาท/ครัง้ 

 
11,000 บาท/ครัง้ 

2. บ าเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 2 ลา้นบาท ไม่เกิน 2 ลา้นบาท 

หมายเหต ุ: -  ค่าเบีย้ประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่เขา้รว่มประชุม 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนกังาน - ไม่มี – 

สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ - ไม่มี - 

ทั้งนี ้ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือ
ลกูจา้งของบริษัท  

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และค่า
บ าเหน็จ รวมเป็นจ านวน 2,027,600 บาท (สองลา้นสองหมื่นเจ็ดพนัหกรอ้ยบาทถว้น) 

ค่าตอบแทนที่เสนอนี ้จะเริ่มใช้ตัง้แต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง โดย
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายทัง้สิน้ เมื่อรวมกนัแลว้ ตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดร้บัอนมุติัจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

พิธีกร  ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

โดยมีผูถ้ือหุน้ซกัถามในประเด็นต่าง  ๆสรุปไดด้งันี ้

นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใน
วาระนี ้ดจูากตามผลงาน Performance และ KPI หรือไม่ เน่ืองจากผลงานในอดีตของบริษัทฯ ประสบกบัภาวะขาดทุน 
ผูถ้ือหุน้ไม่ไดเ้งินปันผล แต่กรรมการที่ท าหนา้ที่บริหารบริษัทยังคงไดร้บัผลตอบแทนจากการมาประชุมเพื่อความเป็น
ธรรมต่อผูถ้ือหุน้ รบกวนพิจารณาลดบ าเหน็จหรือเบีย้ประชุมลงได้หรือไม่ ส่วนค่าเดินทางของกรรมการวงเงิน 50,000 
บาท ไม่เกินวงเงินใช่หรือไม่ และหากไม่มีการเดินทางจะไมม่ีการจ่ายใช่หรือไม่ อยากใหม้ีการระบุว่าเดินทางจากที่ใด
ไปถึงที่ใด เพราะตนเห็นว่าบางครั้งมีการประชุมออนไลน์ ก็ถือว่ามาประชุมแต่ไม่มีการเดินทาง หรือประชุมที่
กรุงเทพมหานครจะรวมค่าเดินทางหรือไม่ หากปีนึงประชุม 12 ครัง้ ทีจ่งัหวดัระยอง 50,000 บาท สมเหตุสมผลหรือไม่ 
ถา้ประชุมในกรุงเทพมหานคร 12 ครัง้ เบิกค่าเดินทาง 50,000 บาท สมเหตสุมผลหรือไม่ และสอดคลอ้งเป็นธรรมกบัผู้
ถือหุน้หรือไม่  

ประธานฯ ชีแ้จงในประเด็นเรื่องค่าเดินทางว่า 50,000 บาท คือต่อท่านต่อปี ไม่ใช่ต่อครัง้ เพราะฉะนั้นจึงไม่
เกิน 50,000 บาท และคณะกรรมการทกุท่านที่เขา้มารว่มท างานเกรงใจบริษัทเป็นอย่างมาก แทบจะไม่เบิกค่าเดินทาง
เลย ถา้ไม่จ  าเป็นจริง ๆ อย่างท่านกรรมการที่ประชุมออนไลนก์็ไมม่ีการเบิกและเบิกไม่ได ้เพราะการประชุมออนไลนท์กุ
ครัง้มีการบนัทึกไม่มีเหตผุลที่จะเบิกค่าเดินทาง ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีกรรมการท่านใดเบิกถึง 50,000 บาท ต่อปี   

และประธานฯ ชีแ้จงในประเด็นเรื่องค่าเบีย้ประชุมว่า การเป็นกรรมการบริษัทมหาชนมีความเส่ียง กรรมการ
ทุกท่านเป็นคนที่มี Fiduciary Duties แต่นอกจากนั้นส่ิงที่แบกภาระบนไหล่คือ Liability และภาระหน้าที่ร ับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ซึ่งทุกท่านทราบดี และหากเปรียบเทียบผลตอบแทนกบับริษัทอื่นในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แลว้ เบีย้ประชุม
ของบริษัท จ านวน 20,000 บาท หรือ 25,000 บาท หรือ 11,000 บาท ถือว่าต ่ามาก ส่วนค่าบ าเหน็จ จ านวน 2 ลา้น
บาท ทีท่่านผูถ้ือหุน้สอบถามขึน้อยู่กบั Performance ของบริษัท หากลองเปรียบเทียบกบับริษัทมหาชนอื่น   
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พิธีกร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ค่าเดินทางบริษัทฯ จะจ่ายใหเ้ฉพาะกรณีที่ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  

และไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 

พิธีกร แจง้ว่าการพิจารณาอนุมติัในวาระนี ้ตอ้งมีมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียง
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหัก
ออกจากจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ต่อจากนัน้ พีธีกร ไดท้วนผลคะแนนเสียงใหม่ในวาระที่ 4 ใหท้ี่ประชุมรบัทราบอีกครัง้  
และไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดทกัทว้ง 
พิธีกร แจง้ผลมติในวาระที่ 5 
ประธานฯ กล่าวว่า มีบตัรเสียจะแยง้หรือไม่ 
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ผู้ถือหุ้น ขอดูบัตรเสีย และแย้งว่าเป็นบัตรเสียของตน แต่ตนไม่ได้กาบัตร

ลงคะแนนว่าเห็นด้วย โดยตนได้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย มีคนไปลงคะแนนในช่องเห็นด้วย ด้วยปากกาคนละด้าม        
แลว้กลายเป็นบตัรเสีย  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า วาระนีจ้ะประกาศอีกครัง้ และสอบถามนายสุเมธ เตชาชัยนิรนัดร ผูถ้ือหุน้ว่าอยากไป
รว่มตรวจสอบหรือไม่ว่าบุคคลใดเป็นคนกาบตัรลงคะแนน   

นายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ผูถ้ือหุน้ แจง้ว่า ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบแลว้มาแจง้ตนในที่ประชุม  
ประธานฯ รบัทราบ 

และเนื่องจาก นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร ได้แย้งว่า บัตรลงคะแนนไม่ตรงกับเจตนาที่ตนประสงค์จะ
ลงคะแนน เพื่อความโปร่งใส่ เจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด  จึงออกบัตรลงคะแนนใหม่              
ใหน้ายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร และนายสเุมธ เตชาชยันิรนัดร ไดล้งคะแนนตามเจตนาที่ตนประสงคล์งคะแนนเรียบรอ้ย
แลว้  

    ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย      39,033,942    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    94.88   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย    1,026,435    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      2.50   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  1,079,500    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      2.62   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติ
อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567 

พิธีกร ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า 
ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2567 โดยเสนอพิจารณาแต่งตัง้
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชี ส าหรบัปี 
2567 รายละเอียดดงันี ้

 1. นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8125 และ/หรือ 
 2. นางสาวสมจินตนาพลหิรญัรตัน ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5599 และ/หรือ 
 3. นายวิโรจน ์สจัจธรรมนกุูล     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5128 และ/หรือ 
 4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7764  

   จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2567 โดย
จ านวนปีที่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ นบัเป็นรอบปีที่ 19 (ตัง้แต่ปี 
2548)  

  ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น โดยก าหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,310,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2566 จ านวน 
40,000 บาท) 

ขอ้มลูรายการและการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดงันี ้

รายการ 
ปี 2567 

(ปีท่ีเสนอ) 
(บาท) 

ปี 2566   
(ปีท่ีผ่านมา)  

(บาท) 
ค่าสอบบญัชีของบริษัท (Audit Fee) 1,265,000 1,225,000 
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

- ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริม (BOI) 
 

45,000 
 

45,000 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี 1,310,000 1,270,000 

หมายเหตุ *ค่าสอบบญัชีเพ่ิมขึน้จากปี 2566 จ านวน 40,000 บาท เนือ่งจากปริมาณงานที่เพ่ิมขึน้ 
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โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจ าปี 2567 จ  านวน 2 บริษัทด้วย                     
(1) บริษัท ดูเวลล ์อินเตอรเ์ทรด จ ากดั (2) บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา 

ทั้งนีผู้้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ทั้งนีผู้ส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนไดเ้สีย
กบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติัหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด       

พิธีกร  ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

ไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถาม 

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้ เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ  
งดออกเสียงเท่านั้น โดยใหย้กมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงน าไปหักออกจากจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดล้งคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย      40,986,977    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    99.67   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

ไม่เห็นดว้ย       137,400    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.33   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

บตัรเสีย                     0     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00   ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง       15,500    เสียง  
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง

นางสาวสุภาภรณ์ มั่ งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน 
งบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5599 
และ/หรือ นายวิโรจน ์ สจัจธรรมนกุูล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5128 (ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764  
(ยังไม่ เคย เป็นผู้ลงลายมื อชื่ อ ในงบการเงินของบริษั ทฯ) จากบริษั ท  สอบบัญ ชี  ดี  ไอ  เอ  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2567 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,310,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

พิธีกร ชีแ้จงว่า ตามที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม ตัง้แต่วนัที่ 1 
ตุลาคม 2566 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแลว้ ปรากฏว่าไม่มี    
ผูถ้ือหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ในวาระนีจ้ึงไม่มีการพิจารณาและลงมติ 

 พิธีกร  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถ้ือหุน้ และอาสาพิทักษ์สิทธิผูถ้ือ
หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ซกัถามในประเด็นต่าง  ๆสรุปไดด้งันี ้

 (1) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ตามที่ตนไดส้อบถามที่ปรกึษากฎหมาย เรื่อง การ
นบัคะแนนของปีที่แลว้ว่าบัตรเสียมีค านิยามอย่างไร การนับจะถูกตอ้งโปรง่ใสหรือไม่ ตัง้แต่วาระ 1 มีผลอะไรหรือไม่       
ซึ่งท่านประธานฯ ได้อธิบายว่าบริษัทอื่นก็ปฏิบัติเป็นปกติ แต่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิด เมื่อสักครู่ มันเกิดขึน้แล้ว ความ
น่าเชื่อถือของการลงคะแนนอยู่ที่ไหน และที่ตนบอกไปแล้วว่าวิธีการนับคะแนนไม่ได้ก าหนดไว้ใน One Report         
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ท าผิดขอ้บังคับหรือไม่ และผลกระทบต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการมีอะไรบ้างครับ ขอ
สอบถามที่ปรกึษากฎหมาย 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ขออนุญาตตอบก่อนที่ปรึกษากฎหมาย แล้วจะให้ที่ปรึกษากฎหมายตอบ ใน 
One Report มีก าหนดวิธีการนับคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ถูกต้อง ส่วนวิธีการนับคะแนนต้องนับตาม One 
Report นับทุกบัตรที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย บัตรเสีย บัตรงดออกเสียง ในที่สุด ตอ้งนับทุกบัตร และบริษัทที่นับคะแนน
เป็นบริษัทที่ว่าจา้งมาท าหนา้ที่นี ้คือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้ชม้าหลายปีแลว้ ซึ่งบริษัท 
โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นบริษัทมาตรฐานที่บริษัทมหาชนหลาย ๆ ที่ใชบ้ริการอยู่ ในที่สุดแลว้ก็ตอ้งนับตาม
ขอ้บงัคบับริษัทที่อยู่ใน One Report แต่แนวปฏิบติัเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไม่ตอ้งรอ ตนเขา้ใจว่ามีการนับในส่วนท่ีงดออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย บัตรเสีย ส่ิงนีคื้อแนวปฏิบัติหน้างาน แต่ในที่สุดตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคับบริษัท ตนอธิบายเบือ้งตน้ ฝ่าย
กฎหมายมีอะไรอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ เรื่องการนบัคะแนน 

 นายภูริวัจน ์วงศต์ันติเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ขอ้บังคับบริษัทฯ ก าหนดไวว้่าในการออก
เสียงลงคะแนนให้ผูถ้ือหุน้มี 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง แต่ในวิธีปฏิบัติก็ขึน้อยู่กับทางบริษัทฯ ว่าจะสะดวกอย่างไร ซึ่งใน
การออกเสียงลงคะแนน จะมีหนังสือมอบฉันทะหรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะระบุไว้ครบหมดแล้วว่าใครจะ
ลงคะแนนเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย ซึ่งบริษัทฯ มีเอกสารอยู่แลว้ ไม่น่าจะมีปัญหา 

 ต่อจากนัน้ นายวิพันธ ์ฉายาวิจิตรศิลป์ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ แจง้ว่า ตอนนีเ้ป็นการนบัเฉพาะ
ใบลงคะแนนที่ไม่เห็นดว้ย ไม่ไดน้บัทกุใบ 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า นีคื่อแนวปฏิบติั แต่ในที่สุดตอ้งไปทบทวนเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งโดยการนับ     
ทกุใบ เพราะทกุคนตอ้งโหวต  
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 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า คะแนนท่ีขึน้แสดงบนจอเสมือนว่าไดน้ับทกุใบแลว้ ตน
ถึงแจง้ว่าการน าไปหักลบไม่ไดห้มายความว่า คะแนนท่ีนบัเฉพาะผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และน าไปหกัจากผูท้ี่
เขา้รว่มประชุม เป็นคะแนนท่ีถกูตอ้งโปรง่ใส  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า นี่เป็นแนวปฏิบติัเพื่อความรวดเร็ว  
 นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า หากเร็วแลว้เกิดความผิดพลาด ความน่าเชื่อถือในการ

ประชุมครัง้นี ้และครัง้หนา้จะมีใครรบัรองรายงานการประชุม  
 นายสุพจน ์แกว้มณี กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ขออนุญาตท่านประธานและท่านผู้ถือหุน้ ขอ้บังคับ

บริษัทฯ ไม่ไดก้ าหนดไวว้่าจะใชว้ิธีลงคะแนนแบบใด จึงเป็นไปตามท่านประธานฯ ก าหนด หากท่านประธานฯ อยาก
ใหเ้ก็บบตัรทกุใบก็ได ้หรือหากท่านประธานฯ เห็นว่าเป็นการเสียเวลาจะใหเ้ก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ยและ
งดออกเสียงก็ได ้ 

 ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส่ิงนีคื้อวิธีปฏิบติั และแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ช่วยโชวผ์ลคะแนนในวาระที่ 3 ตน
จะชีป้ระเด็นใหผู้ถ้ือหุน้ทกุท่านทราบ 

 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่า ในแง่ของสิทธิส่วนบุคคลจ าเป็นหรือไม่ ตน
ลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่จ  าเป็นตอ้งประกาศโดยสาธารณะเพื่อบอกว่า
ในใจตนคิดอะไร ในแง่กฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิผูถ้ือหุน้ท่ีตอ้งการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ถา้ตนไม่เห็นดว้ย
แลว้มีคนมาจอ้งตนว่า ผูถ้ือหุน้ท่านนีไ้ม่เห็นดว้ยตลอด ส่ิงนีร้อนสิทธิตนหรือไม่ น าขอ้มลูส่วนตัวไปเปิดเผยตวัตน บอก
ว่าตนไม่เห็นดว้ย ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวในที่ประชุมที่ไม่เห็นด้วย คนอื่นอาจมองว่าตนเป็นตัวปัญหา ส่ิงนีท้  าใหต้น
เสียหาย  

 นายสพุจน ์แกว้มณี กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่าการปฏิบติัในการนบัค าแนนทุกวาระตลาดหลักทรพัยฯ์ 
ยินยอมใหล้งคะแนนตามวิธีที่ท่านประธานฯ น าเสนอ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการหรือวาระอื่นๆ ที่ส าคัญ ที่ตลาด
หลักทรพัยฯ์ ก าหนดใหเ้ก็บบัตรทุกใบ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลัง ทั้งนี ้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ที่ออก
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 ประธานฯ กล่าวว่า กลับมาที่ผลคะแนนในวาระที่ 3 ในตารางคะแนน ไม่มีระบุชื่อบุคคล เพียงแต่
แสดงผลคะแนนและเปอรเ์ซ็นต์ และเหตุที่นับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เน่ืองจากเป็นแนว
ปฏิบัติและเพื่อรกัษาเวลาในการประชุม โดยบริษัทส่วนใหญ่แจง้ว่าประธานสามารถเลือกวิธีนับคะแนนได้ หากผล
คะแนนชัดเจนว่าเห็นด้วย 97.44% ก็คือชัดเจน แต่ความเห็นส่วนตัวของตนในกรณีผลคะแนนหมิ่นเหม่ เช่น ในที่
ประชุมครัง้นีม้าทั้งหมด 40 ลา้น หากเห็นดว้ย 21 ลา้น ไม่เห็นดว้ย 21.5 ลา้น ตนในฐานะประธานฯ ตอ้งใหน้บั 100% 
อย่างแน่นอน แต่หากออกชดัเจนแบบนี ้ตนในฐานะประธานฯ สามารถชีข้าดไดว้่าการนบัคะแนนค่อนขา้งชดัเจน และ
แม้ว่าจะผู้ถือหุ้นไปตรวจสอบคะแนนเสียงที่เห็นด้วยก็ยังมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ฉะนั้น ผลที่ออกมา
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เหมือนกัน ตนเป็นประธานในที่ประชุมสามารถเลือกการลงมติแบบนีไ้ด้ และหากเห็นว่าคะแนนเสียงใกลเ้คียงกัน
ระหว่างเห็นดว้ยกบัไม่เห็นดว้ย ตนมีอ  านาจชีข้าดใหน้บัทกุใบ  

 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ในที่ประชุมอาจจะมีผูท้ี่เห็นแยง้ตน แลว้ตนตอ้งยกมือ 
ซึ่งไม่มีความจ าเป็นที่ตอ้งมาบอกว่าตนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เพราะเมื่อลงคะแนนไปแลว้สามารถเก็บบัตรทุกคน
โดยที่ไม่ตอ้งยกมือก็ได ้แต่ในหนา้ 92 (หนา้ที่ระบุในเล่ม One Report คือหนา้ 97) ของ One Report ตนขออ่านส่วนที่
เกี่ยวขอ้งว่า การปฏิบติัและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวนัประชุม อย่างเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการใด ๆ 
เป็นการจ ากัด หรือละเมิด หรือ ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรบั และให้ข้อมูลในการตรวจสอบ
เอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี ้ บริษัทใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและมีการน าผลคะแนน มารวมกับคะแนนที่ไดล้งไวล่้วงหนา้ ในหนังสือมอบฉันทะก่อนที่
จะประกาศมติของคะแนนเสียงในท่ีประชุมและเพื่อความโปรง่ใสบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนน หากผูถ้ือหุน้ตอ้งการ
ตรวจสอบในภายหลัง และไดจ้ัดเตรียมอากรแสตมป์ไวล่้วงหนา้แลว้ และก าหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการ
คมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นที่เขา้ใจว่าหากผูจ้ัดชื่นชอบที่ไหน ก็จะจัดที่นั้น แต่ก็ตอ้งปฏิบัติตาม 
One Report ตนมองว่า การที่ตนตอ้งไปยกมือเพื่อบอกไม่เห็นดว้ยถือว่ารอนสิทธิ จึงอยากขอถามว่า การที่บริษัทไม่ได้
ปฏิบัติตาม One Report แลว้เก็บคะแนนมารวมกนักับคะแนนท่ีลงล่วงหนา้ที่ไดร้บัมอบฉันทะ  หมายความว่าทกุการ
ลงคะแนนเสียงเป็นเอกสิทธิ์ และเป็นความลบัส่วนตวั ถกูตอ้งหรือไม่ 

 นายสพุจน ์แกว้มณี กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า เรื่องแรก สถานท่ีประชุมตามกฎหมายจะใหจ้ดัประชุม
ที่ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ หรือใกลเ้คียง แต่ส าหรบัขอ้บังคับของบริษัทฯ นัน้ได้เพิ่มสถานที่ท่ีกรุงเทพฯ เขา้ไปดว้ย เพราะ
สะดวกต่อผูถ้ือหุน้และกรรมการ ท าใหบ้ริษัทสามารถจัดประชุมไดท้ัง้ที่จงัหวัดระยองและกรุงเทพฯ ส่วน One Report 
นัน้อาจจะระบุขอ้มลูผิดพลาด  

 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตัง้แต่ตน้บริษัทฯ มีส านักงานใหญ่อยู่ที่จงัหวัดระยอง 
และจะจดัประชุมผูถ้ือหุน้ที่กรุงเทพฯ หากท่านเป็นผูบ้ริหารชุดใหม่ มีความคิดเห็น วิสยัทศัน ์แลว้มาจดัท า Company 
Visit ก็ตอ้งเปล่ียนใน One Report  

 ประธานฯ กล่าวนอ้มรบัและจะน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 
 นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากบอกว่าบริษัทอื่นก็ปฏิบัติก็ต้องใชว้ิจารณญาณ 

เพราะเขียนไวแ้ลว้ว่าจะไม่ปฏิบัติการอนัใดที่ละเมิด หรือริดรอนสิทธิ ผูถ้ือหุน้ นี่เป็นการรอนสิทธิส่วนตัวของตน และ
ตนได้ท้วงติงตั้งแต่วาระแรกว่า บัตรเสีย คืออะไร ก าหนดนิยามมา ซึ่งก็ไม่ได้ก าหนดใน One Report หากเกิด
เหตกุารณแ์บบวนันี ้บริษัทจะแกไ้ขอย่างไร แลว้บริษัทได ้CG ตลอด  

  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตั้งแต่ที่ตนเข้ามาบริหารตอนปลายปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 ตนเชื่อว่าตน
เปล่ียนแปลงบริษัทเยอะมาก แต่ไม่เพียงพอที่จะท าใหบ้ริษัทได ้CG เพราะมีหลายเรื่องที่จะท าใหเ้ราได ้CG ซึ่ง One 
Report ก็เป็นหน่ึงในนัน้ ซึ่งยงัไม่ไดแ้กไ้ขเรื่องการจดัประชุมที่กรุงเทพฯ ท าใหต้นรูสึ้กว่าบริษัทฯ ตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หลายอย่าง ตามที่ผูบ้ริหารชุดเดิมบอกตนว่า NDT เป็นธุรกิจ Sunset แต่คณุสมชาญกลับไดข้อ้มลูจากบุคคลภายนอก
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ว่า ไม่ใช่ ตนอยากใหทุ้กคนในบริษัทฯ มานั่งฟังและตอ้งเปล่ียนความคิดใหม่ว่า ขอ้มูลที่ใหก้บัผูบ้ริหารเป็น Negative 
ทัง้นัน้ ขณะที่บุคคลภายนอกบอกว่าเป็น Positive บริษัทนีต้อ้งเปล่ียนแปลงหลายอย่างแทบจะตอ้งพลิกทุกอย่าง ตน
ใชเ้วลาแค่ปีเศษ ๆ เปล่ียนแปลงไปเยอะมากเช่นกัน แต่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเรื่อง CG ที่ทางตลาดหลักทรพัยฯ์ ตั้ง
เกณฑไ์วส้งูมาก และมาตรฐานใหม่เรื่อง ESG ซึ่ง ESG ตอ้งอยู่ในส่วนหนึ่งของ One Report เป็นภาระใหญ่อนัหนกัอึง้ 
ในเรื่องของ ESG ที่จะท าให้ One Report สมบูรณ์ ประธานฯ กล่าวขออภัยเกี่ยวกับการพิมพ์ตกหล่นเรื่องการจัด
ประชุมที่กรุงเทพฯ และนอ้มรบัไปปรบัปรุงกบัพนกังานท่ีดแูลเรื่อง One Report  

(2) นายพิเชษฐ์ อิสโร อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถ้ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวแนะน าเรื่องการ
ลงคะแนนว่า น่าจะระบุใหช้ัดเจน เพราะนี่คือความโปร่งใส บริษัทฯ ยงัหาความโปรง่ใสตรงอื่นไม่ได ้ถา้ความโปร่งใส
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ เรื่อง การลงคะแนนยังไม่โปรง่ใส และไดส้อบถามว่า เรื่องค่าใชจ้่าย บริษัทมีแนวทางใน
การลดค่าใชจ้่ายและเพิ่มรายไดอ้ย่างไร และตนอยากไดย้ินว่าท่านประธานฯ น าเสนอว่า บริษัทไดง้านท่ีนั่นที่นี่ หรือมี
วิสยัทศันใ์นการน าพาบริษัทฯ ไปเพื่อใหพ้น้จากการขาดทนุอย่างไร เพราะบริษัทฯ เจอภาวะขาดทนุ ผูถ้ือหุน้ก็ไม่ไดเ้งิน
ปันผล ซึ่งตนมองว่าจุดนีส้  าคญั และท่านประธานฯ เขา้มาเมื่อตน้ปี 2566 ตอนนีผ่้านไปปีกว่า ๆ อยากใหท้่านประธาน
ตอบผูถ้ือหุน้ว่า ท่านประธานมีแนวทางท าใหบ้ริษัทฯ ผ่านจุดวิกฤตนีไ้ปไดอ้ย่างไรบา้ง เช่นของปีนี ้1 2 3 4 มีอะไรบา้ง 
ส่วนการประชุมที่จงัหวดัระยอง ตนอยู่จงัหวดัระยอง แต่จะจดัประชุมที่ไหนก็ไปได ้แลว้แต่ทางผูถ้ือหุน้และบริษัทฯ จะ
พิจารณา 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณสมาคมตัวแทนกลุ่มนักลงทุนที่มาประชุมกับบริษัททุกปี เพื่อมาสังเกตุ
การณ ์ใหค้ าแนะน า และดแูลผลประโยชนผ์ูถ้ือหุน้ และขอตอบค าถามโดยสรุปไดด้งันี ้
  -  เรื่องการนับคะแนนว่า บริษัทฯ ไม่เคยคิดจะท าเอง จึงว่าจ้างบริษัท Third Party ที่ได้รับการ
ยอมรบั ดังนั้น การนับคะแนนและขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ตนขอยกใหก้บั Third Party รบัผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องที่ท่านผู้
ถือหุน้แจง้ว่ามีคนกาบัตร ตนก็ขอให ้Third party เป็นคนรบัผิดชอบ อย่างที่ท่านผูถ้ือหุน้ชีแ้จงว่าใหบ้ัตรลงคะแนนมา
ทัง้ชุด ไม่มีการฉีกเป็นใบเล็ก ทางเจา้หนา้ที่ควรจะแนะน าผูถ้ือหุน้ใหส่้งบัตรใหถู้กตอ้ง กาใหถู้กจุด ซึ่งเป็นหนา้ที่ของ 
Third Party ซึ่งก็เป็นความโปรง่ใสอย่างหนึง่ที่ทางบริษัทฯ ยืนยนั หากบริษัทฯ นบัคะแนนเอง เรื่องนีจ้ะตอ้งทบทวน 
  -  เรื่องอนาคตของบริษัทฯ ตนเซอรไ์พรสม์ากที่ไดย้ินจากในบริษัทฯ ว่า NDT เป็น Sunset Business 
แต่มีท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมบอกว่าไม่ใช่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ชี ้เลยว่าท าไมบริษัทฯ จึงขาดทุน มีปัญหา เพราะ
โครงสรา้งภายใน และบุคคลากรภายในที่ยังเห็นว่า NDT เป็น Sunset Business ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการและ
กรรมการบริหารตอ้ง Transform องคก์รภายในกับ Structure ภายใน หากภายในแกไ้ม่ได ้ภายนอกก็สูใ้ครไมได ้ซึ่ง
การจดัทพัเพื่อเอาชนะขา้ศึกเป็นเรื่องตอ้งจดักระบวนการภายในก่อน ก่อนท่ีจะไปเจอขา้ศึก แต่ถา้กระบวนการภายใน
จดัไม่ส าเร็จ ไปเจอขา้ศึกที่ไหนก็แพ้ ดังนั้น Step 1 คือ การจัดโครงสรา้งภายใน การพัฒนาบุคคลากร การเพิ่มขวัญ
และก าลังใจบุคคลากร ตอนที่ตนไปที่ศรีราชาเจอพนักงานระดับหัวหนา้งาน นโยบายแรกที่ตนชีแ้จง คือ ใหพ้นกังาน
ท างานดว้ยความสขุ ถา้พนกังานท างานดว้ยความสุขจะใหใ้จกบับริษัทฯ ตนเชื่อว่าปีเศษ ๆ ยังไม่เพียงพอ ส่ิงที่ตนเจอ
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ปัญหาของบริษัทฯ คือวฒันธรรมเก่า ๆ ที่ท าใหค้นรุน่ใหม่ หรือระดับกลางถึงล่างยังรูสึ้กว่าอยู่ที่เดิม Career Path ไม่
ชดัเจน เพราะยงัมี Seniority มี Level มีหลาย ๆ อย่างที่ท าใหพ้นกังานรูสึ้กว่าไม่มีโอกาสแสดงความสามารถ และเป็น
ส่ิงที่ส าคญัมากที่ตอ้งปรบัโครงสรา้งภายใน แลว้จะค่อย ๆ เห็นว่าที่น่ีมีการปรบัโครงสรา้งภายใน ล่าสดุหากบุคคลใด
เคยมาที่บริษัทฯ จะเห็นว่า ลานจอดรถมีการเปล่ียนแปลง เปิดประตูเขา้ไปที่ออฟฟิศชั้นล่างจะเห็นการเปล่ียนแปลง
แตกต่างจากของเดิมชดัเจน ในอดีตมีการแบ่งแยกเป็น Business Units ซึ่งต่างคนต่างท า ต่างคนต่างดูแลทรพัยากร
ของตัวเอง ท าให้ Cost ในการบริหารสูงมาก เพราะบางส่วนไม่มีงาน บางส่วนงานยุ่งจนต้องไปจา้งผู้รบัเหมาช่วง 
(Subcontract) ข้างนอก ตอนนี ้บริษัทฯ มีการรวมศูนย์ออกมาเป็น 1 Unit ท าให้การบริหาร Cost เป็น Centralize 
ตรงไหนว่างเสริมได้ ในอดีตตรงไหนว่างเสริมไม่ได ้เป็นการจา้ง Cross Business Unit หรือไม่ก็จา้งขา้งนอกเลย ซึ่ง
เป็นการปรบัองคก์รภายใน จึงอยากเรียนผูถ้ือหุน้ว่า อนัดบัแรก ที่บริษัทฯ จะตอ้งท า คือ การปรบัโครงสรา้งภายใน เพื่อ
เดินไปข้างหน้าได้ ไม่งั้นเราก็จะสะดุดขาตัวเอง หากถามว่าอนาคตเราอยู่ตรงไหน อนาคตเราอยู่ตรงที่ปรบัองค์กร
ภายใน แต่หากถามว่าท าไดห้รือไม่ ไม่ยาก แต่ใช้เวลาและทรพัยากร หากจะเปิดโรงงานใหม่ก็ตอ้งซือ้โรงงานใหม่ 
ก่อสรา้งใหม่ ซือ้ที่ดินใหม่ ก็ตอ้งยอมรบัว่าในช่วงที่มีการเปล่ียนแปลงบริษัทฯ ก็จะมี Cost สงู เพื่อใหเ้ดินไปขา้งหนา้ได ้ 
 (3) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า การที่บริษัทฯ ว่าจา้งบริษัท Third Party เพื่อรวบรวม
คะแนนจะไม่เกิดปัญหาหากฟังตนทว้งติงตัง้แต่แรก บัตรเสียไม่มีใน One Report มีแต่เก็บคะแนนของผูท้ี่มาประชุม
และมีความประสงคจ์ะออกเสียง ไม่ว่าจะออกเสียงอย่างไรก็เอามารวมกบัผูท้ี่ออกเสียงล่วงหนา้จะไม่มีปัญหา ดังนั้น     
ไม่อยากใหก้ล่าวโทษ Third Party หรือ Out Source ในฐานะที่ตนเคยเป็นผูน้  า ความผิดของลูกนอ้งจากการที่เราให ้
Instruction ไม่ชดัเจน หรือถกูตอ้ง เป็นความผิดของผูน้  า ไม่ใช่ความผิดของลกูนอ้ง นี่คือลกัษณะผูน้  าที่ดี   
  ประธานฯ กล่าวขอบคณุ 

 (4) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมสรุปไดว้่า ตนในฐานะผูถ้ือหุน้สนใจว่า ท าไม
บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล เมื่อไหร่จะมีการจ่าย และจะแกไ้ขอย่างไร และมี KPI หรือไม่ มีแผนการแกว้ิกฤติ
ขาดทุนหรือไม่ มี Back Log หรือไม่ ส่วนเรื่อง CG ในอดีตบริษัทฯ ได้ CG ต่อเนื่องมา แต่พอท่านประธานฯ เขา้มา
ไม่ได ้CG แลว้ท่านประธานฯ มาบอกว่าก าลังมาปรบัโครงสรา้งและพฒันา แต่หากปล่อยไวไ้ม่ไดพ้ฒันาก็น่าจะยังได ้
CG   
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ความหมายของตน คือ ไม่ได ้CG 5 ดาว (Excellent) บริษัทฯ ทีต่นเคยบริหารมา
ก่อนก็ได ้5 ดาว แต่ที่น่ีตนเขา้มาก็เซอรไ์พรส ์ไม่ได ้5 ดาว พอถามพนกังานก็บอกมีหลายประเด็น ซึ่งที่น่ีก็ไม่ได ้5 ดาว 
ก่อนที่ตนเขา้มาเลยพยายามจะปรบัปรุงให้ได ้5 ดาว และตอนนีก้็ยากขึน้ไปอีกเพราะมีเรื่อง ESG เขา้มาเกี่ยวขอ้ง 
ส่วนเรื่อง Business Plan ส่ิงส าคญัอนัดับแรก คือ ตอ้งปรบัโครงสรา้งภายใน ผูถ้ือหุน้ ผูบ้ริหารเดิม และท่านผูถ้ือหุน้ที่
สอบถามคงทราบ ที่นี่เป็นบริษัทเก่าแก่ พนักงานเก่าแก่อยู่กันเยอะ 20 กว่าปี ก็มี 10 กว่าปี ก็มี เพราะฉะนั้นพวกเรา
ตอ้งคยุกนัว่าท ายงัไงใหย้อมรบัการเปล่ียนแปลงจากโลกภายนอก NDT ไม่ใช่ Sunset Business ตามทีท่่านผูถ้ือหุน้ให้
ขอ้มลูมา  
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  ในส่วนเรื่อง KPI ของบริษัทฯ จากที่ตนไดบ้ริหารงานมา 1 ปีครึ่ง การปรบัโครงสรา้งภายในเป็นเรื่อง
ของวัฒนธรรมเก่า ๆ ตอ้งใช้เวลามากที่จะปรบัวิธีคิดของผูบ้ริหารที่ตอ้งรบัการเปล่ียนแปลง และใชเ้วลาพอสมควร 
ขณะเดียวกนั ฝ่ายรุก ก็อยากจะรุกไปขา้งหนา้ ตนอยากจะพดูเรื่อง Back Log เหมือนกนั แต่ทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้
เกณฑว์่าหา้มพดู โดยเฉพาะเรื่องตัวเลขไม่ว่าที่ไหน ๆ ก็หา้มพดู ตนเลยพูดไม่ได ้ส าหรบั Back Log เรื่องลกูคา้ ท่านผู้
ถือหุน้ไดติ้ดตามบริษัทฯ คงจะทราบลูกคา้เดิมที่น่ียงัอยู่ค่อนขา้งครบ เพียงแต่ตัวเลขลดลง ที่ผ่านมายังไม่มีลกูคา้ราย
เก่าหลดุวงโคจรไป เพราะชื่อเสียงของบริษัทฯ ยงัดีอยู่ เพียงแต่ส่ิงที่ตนเห็นนัน้ต่อยอดไม่ขึน้ การที่จะขาย Service อื่นๆ 
ยงัไม่เกิดขึน้ เพราะฉะนัน้ส่ิงที่ตอ้งท าคือการ Transform ภายใน เปล่ียนวิธีคิด เห็นอะไรขายไดข้าย ขายตวัเองยงัตอ้ง
ขายให้ลูกคา้ชอบเรา ตนพูดกับผู้จัดการฝ่ายขายเสมอว่าคุณไม่ได้ขายบริการ แต่คุณขายตัวต้องท าให้ลูกค้ารูสึ้ก
เชื่อถือในตัวคุณ แล้วก็สบายใจที่จะท างานร่วมกับคุณ เพราะ Service แบบนี ้คู่แข่งเราก็ท าได้ ส่ิงนีเ้ป็นส่ิงที่ต้อง
เปล่ียน ซึ่ง Indicator คือเรื่องพวกนี ้การปรบัความคิดของผูบ้ริหาร ของพนกังาน  
  นายรกัชาติ อินทะผิว ผูถ้ือหุน้ ไดก้ล่าวว่า ตัวเลขจะตัง้ไวร้อรบัที่ยอดขายประมาณเท่าไหร่ และจะ
ขยบัอีกหรือไม่ในปีต่อ ๆ ไปที่มียอดขายเพิ่มขึน้ 
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตนไม่สามารถตอบค าถามนีไ้ด้ ถ้าตอบเหมือนไปชีน้  าเรื่องราคาหุ้น ติดตาม
รายงานจากงบการเงินของบริษัทฯ จะดีกว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายใหญ่โตและสูงโปรง่ ท าได้หรือไม่ไดน้ั้นอีกเรื่อง แต่
ตอ้งตัง้เป้าใหส้งูไวก้่อนไปใหถ้ึงดวงจนัทร ์หากไปไม่ถึงก็อยู่ท่ามกลางดวงดาว ดีกว่าอยู่บนพืน้   

 (5) นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า รายงานการประชุมปกติตามกฎหมาย บริษัทฯ ตอ้ง
ลงใน website ภายในกี่วนัหลงัจากวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้  
  นายสพุจน ์แกว้มณี กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ภายใน 30 วนั  
  นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า รบกวนบนัทึกรายงานการประชุมใหค้รบถว้น เพื่อจะได ้       
ไม่เกิดปัญหาเหมือนในวนันี ้ติงไวก้่อนเพื่อระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุริต และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้  
  ประธานฯ กล่าวว่า ถูกตอ้ง และกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนก IR นักลงทุนสัมพันธ์ หากเห็น
ขอ้มลูอะไรที่อยู่ในสารสนเทศแลว้มีขอ้สงสยัโทรมาสอบถามไดต้ลอดเวลา  
  นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตนส่งจดหมายขอขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องผลการศึกษาจาก 
FA เกี่ยวกับ Transection บริษัท PAS อยากขอรายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 และโพสต์ลงใน
ช่องทาง IR  โดยไดร้บัรบัเอกสารจากทาง IR เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 16.00 น. จึงยงัไม่มีเวลาศึกษา
ขอ้มลู อยากแนะน าใหไ้ปพฒันาส่ิงนีเ้หมือนกนั รูสึ้กว่าชา้เกินไป เขา้ใจว่าอาจติดภารกิจ แต่อย่างไรก็ตามก็ตอ้งพฒันา 
ฝากท่านประธานฯ ช่วยดเูพราะตนจะติดตามอีกทีผ่าน IR  
  ประธานฯ กล่าวนอ้มรบั และจะพฒันาปรบัปรุง  

 (6) นายวิพนัธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า ตามรายงานการประชุมบริษัท
แจง้ว่ามีปัญหากบัผูบ้ริหารบริษัท PAS พอจะแจง้ไดห้รือไม่ว่ามีปัญหาอะไร 
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  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ภายในบริษัท PAS มีปัญหากบั CEO ของบริษัท PAS ไม่ใช่ บริษัทฯ มีปัญหากบั 
CEO  
  นายวิพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ก่อนท่ีบริษัทฯ จะขาย
หุน้ในราคา 1 บาท        มีแนวทางอย่างไร  
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ทางบริษัท PAS เสนอการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในบริษัท PAS ซึ่งเป็นส่ิงที่
ทางคณะกรรมการไม่เห็นดว้ย  
  นายวิพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแนวทางใน
การแกปั้ญหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัท PAS เสนอมาหรือไม่ 
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดส่้งกรรมการเขา้ไปรว่มบริหารอยู่ในบริษัท PAS แต่สุดทา้ยกรรมการที่
บริษัทฯ ส่งเขา้ไปไม่คุน้เคยกับกลุ่มธุรกิจ และนี่คือแนวทางการแกปั้ญหาที่บริษัทฯ มองว่าเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มี
ความช านาญเลยตดัสินใจไม่เพิ่มทนุ  
  นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ตนอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ทางบริษัทแจ้งว่ามีการส่งไปเป็นผู้มีประสบการณ์ Property Management มากว่า 10 ปี ซึ่งโดยข้อบังคับ หรือ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตอ้งมีหนา้ที่คัดสรรบุคคลากรที่มีความเหมาะสมที่จะไปดแูล
กิจการในบริษัทย่อยและตอ้งส่งผ่านนโยบายของบริษัทแม่ไปยงับริษัทย่อย ในเรื่อง CG เรื่องการบนัทึกตวัเลข ไดม้ีการ
คัดสรรหรือไม่ ที่ท่านประธานฯ พูดว่าเราไม่มี Strength ไม่มีประสบการณ ์แต่บริษัทฯ ก็เสียเงินไปเป็นรอ้ยลา้นบาท 
และก็ยังคงไม่มีประสบการณ ์คือ อยากใหท้บทวนว่าส่ิงที่ผิดพลาดนั้นเกิดจากอะไร ลงทุนไปแลว้เป็นรอ้ยลา้นบาทใน
บริษัทภาพสวยหรู ซึ่งผมดูรายงานที่ FA เสนอมา ตวัเลขที่จะเอามาใช ้Cash Flow Discount สญัญามันหมดปี 2566
มันก็ต้องขาดสภาพคล่อง เพราะลูกค้ามีสิทธิไม่ต่อสัญญา ซึ่งตรงนีท้  าไมกรรมการบริษัทไม่ลองพิจารณาว่าเกิด
เหตกุารณอ์ย่างนีไ้ดอ้ย่างไร  
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ขอตอบภาพรวมทัง้หมดว่า ตนมารบัช่วงต่อ ในช่วงที่บริษัท PAS เริ่มมีปัญหา บริษัท
มีส่งกรรมการเขา้ไปจริง 2 ท่าน ซึ่งทัง้สองท่านเจอปัญหาภายในบริษัท PAS ตนดูพอรต์ของบริษัทฯ ยอ้นหลงัไป บริษัทฯ 
พยายาม Diversify ธุรกิจใหม่ ๆ แลว้ตนเคยไดย้ินว่ามีธุรกิจที่ประสบความส าเร็จหลายรอบเหมือนกัน เช่น  การลงทุนที่
ประเทศเมียนมารก์็ไดก้ าไรกลับมาพอสมควรเลย มีโครงการหนึ่งขายต่อแลว้มีก าไรพอสมควรเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่ไดเ้ป็น
ธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หลังสุดก็มีการไปลงทุนเรื่องของ Solar Rooftop ชื่อบริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอรย์ี่ 
จ  ากดั (QSE) บริษัทลูก บริษัทนีก้็ประสบความส าเร็จ แลว้ก็พยามที่จะขยายฐานลูกคา้ แต่การแข่งขนัดา้น Rooftop เป็น 
Red Ocean มาก สมัยก่อน Yield อยู่ที่ 14-15% Cost Of Fund อยู่ที่ 3-5% ไป ๆ มา ๆ Margin อยู่ที่ 9% ถูกตัดราคา
จนกระทั่ง Yield อยู่ที่ 10% Cost Of Fund ก็ขึน้ ดอกเบีย้ก็ขึน้เป็น 7.5% ท าใหส่้วนต่างลดลงเหลือที่ 4-5% แต่ Yield ที่
บริษัทไดจ้าก QSE ก็ยงัดีอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่บริษัท QSE ขยายตวัไม่ออก สถานการณก์ารแข่งขันมนัเปล่ียนไป แต่โชคดีที่
บริษัท QSE ขยายต่อไม่ออก เพราะไดย้ินมาว่าตอนนีแ้ผงโซล่าส่วนใหญ่น าเขา้จากจีนมีปัญหา ไม่เหมือนบริษัท QSE ที ่
ใชแ้ผงโซล่าจากประเทศญ่ีปุ่ น เรื่อง Maintenance ของบริษัท QSE ไม่มีปัญหาเลย ไม่เหมือนเจา้อื่นที่ใช้แผงโซล่าราคา
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ถูก ตนมองว่าการ Diversify ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาไดผ้ลตอบรบัที่ดี แต่ต้องยอมรบัว่า การลงทุนทุกอย่างมีความเส่ียง 
ลงทุน 10 Project คงไม่ได้ก าไรทั้ง 10 Project ไม่มีทางเป็นไปได ้ยิ่ง Start Up ของประเทศสหรฐัอเมริกา 1 ใน 100 ที่
ประสบความส าเร็จ แต่ Return เป็นหมื่นเท่า ยินดีที่จะขาดทุน 99 Project เพื่อจะก าไรแค่ Project เดียว ตนมองว่า
กรรมการในชุดนั้นที่ลงทุนในบริษัท PAS อาจจะได้ใจว่าในอดีตที่ผ่านมาลงทุนแลว้ประสบความส าเร็จมาตลอด เลย
ตอ้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจนิติบุคคล เพราะในอดีตส่ิงที่ลงทุนไปก็ไม่ไดม้ีความเชี่ยวชาญ แต่ไดผ้ลตอบรบัที่ดี 
ตนมองว่าคณะกรรมการชุดนี ้ได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว โดยการจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั้ง 3 บริษัท เข้าไปท า Due 
Diligence เพราะบริษัทฯ ไม่เชี่ยวชาญ แต่ส่ิงที่เส่ียงยิ่งกว่าคือการไม่ท าอะไรเลย หากตนเจอบริษัทที่ไม่รบัความเส่ียงใน
การลงทุน ตนจะไม่ยุ่งกับบริษัทนั้น แต่ถ้าบริษัทไหนเส่ียงแล้วขาดทุนต้องมาคุยกันว่าเราจะได้รับบทเรียน ได้รับ
ประสบการณ์ แล้วต่อไปตอ้งระมัดระวัง ไม่ใช่เข็ดจนไม่ลงทุน ไม่เส่ียงเลย แสดงว่าบริษัทนั้นไรอ้นาคต ตนไม่ไดม้องว่า 
บริษัท PAS ประมาทเลินเล่อ เพราะทุกอย่างถกูตอ้งตามขัน้ตอนที่ทางตลาดหลักทรพัยฯ์ ก าหนดไว ้แต่เป็นความเส่ียงที่
หลีกเล่ียงไม่ได ้ 
  (7) นายวิพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า การขายหุ้นบริษัท PAS ใน
ราคา 1 บาท มีการประเมินมลูค่าหุน้ท่ีแทจ้ริงของหุน้บริษัท PAS หรือไม่ว่า มลูค่าที่แทจ้ริงของหุน้มีราคาเท่าไหร ่ 
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า หากดจูากทางบัญชี บริษัท PAS มีคดีแรงงานประมาณ 500 คดี รวมถึงมีเจา้หนี ้
พอสมควร โดยเฉพาะสัญญาลกูคา้ที่ไม่สามารถไป Full Filed ได ้ทางบัญชีมองแลว้ว่าติดลบ หากบริษัทฯ ไม่ขายหุน้
ของบริษัท PAS ออกไป คงตอ้งแบกภาระเรื่องพวกนีท้ัง้หมด  
  นายวิพนัธ ์ฉายาวิจิตรศิลป์ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า ในการขายหุน้พอจะ
แจง้ใหท้ราบไดห้รือไม่ว่า ขายใหบุ้คคลใดในราคา 1 บาท 
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า เป็นบุคคลธรรมดาและคิดว่าไม่น่าจะเปิดเผยไดเ้พราะเป็นเรื่องของขอ้มูลส่วน
บุคคล (PDPA) โดยวตัถปุระสงคห์ลกั ๆ คือไม่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ตอ้งรบัภาระ  

 (8) นายมณธนทั ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามว่า ที่ Valuation มี Report ในส่วนตรงนีห้รือไม่   
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ประเมินกนัเองภายใน  
  นายมณธนทั ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า มี Report ในการประเมินนีห้รือไม่   
  ประธานฯ ชีแ้จงว่า มีแต่รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
  นายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุน้ กล่าวว่า ขอรายงานการประชุม หรือถา้มี Report หรือมีการ
ค านวนเป็นตวัเลข ก็ขอดว้ย  
  ประธานฯ ยินดีและกล่าวเพิ่มเติมว่าจะเป็นรายงานการประชุมแนบกบังบการเงินของบริษัท PAS   

 (9) นายมณธนทั ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามว่า ตามที่ทางคณะกรรมการไดป้ระชุมและตดัสินใจ
ที่ขายหุน้บริษัท PAS ดว้ยราคา 1 บาท ท าไมถึงไม่มีการเอา Third Party เขา้มาเพื่อหามลูค่าที่แทจ้ริง เพื่อที่จะไดอ้ะไร
กลบัมาบา้งจากการถือหุน้ และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้  
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  ประธานฯ ชีแ้จงว่า เนื่องจากมีคดีแรงงานเขา้มาอย่างถล่มทลาย และเป็นเหตุหน่ึงที่คณะกรรมการ
รูสึ้กว่าตอ้งปกป้องบริษัทฯ มิฉะนัน้ คดีความต่าง ๆ จะหลั่งไหลเขา้มาเต็มไปหมด  
  นายสมชาญ ลพัธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า อย่างมากบริษัท PAS ก็ลม้ละลาย แลว้ก็ไปตามพิทกัษ์
ทรพัย ์ขอสอบถามความเห็นของคุณสพุจน ์แกว้มณี เพราะเคยฟ้องคดีแรงงานและลม้ละลายของนาแคป ซึ่งบริษัทก็
ไดเ้งินคืน บางส่วน  
  นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ตนพอทราบสถานการณ์ของบริษัท PAS ว่า ไม่มี
เงินเดือนจ่ายพนักงาน และพนักงานก็ไปฟ้องกรมแรงงาน ส่วนลูกคา้ไดย้กเลิกสัญญา เนื่องจากทราบว่าบริษัท PAS 
ไม่จ่ายเงินเดือนใหก้บัพนกังาน ลกูคา้เลยเลยใชว้ิธีไปจา้งพนกังาน PAS มาเป็นลกูจา้งของนิติบุคคลนัน้โดยตรง และมี
การปล่อยข่าวในโซเชี่ยล ว่าบริษัทฯ เป็นผูถ้ือหุน้ เป็นผูบ้ริหารในบริษัท PAS และท าใหเ้สียชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งใน
ขณะนั้นบริษัท PAS มีหนีสิ้นเกินทรพัยสิ์นจ านวนมาก เฉพาะเงินเดือนพนักงานเดือนละประมาณ 10 ลา้นบาท และ
จะพอกพูนไปเรื่อย ๆ คณะกรรมการในขณะนัน้กลวักระทบมาถึงบริษัทฯ จึงไดเ้สนอขายหุน้ใหก้บัคู่สญัญา คู่สญัญาก็
ไม่รบัซือ้ และฝ่ายที่ร่วมทุนกับบริษัทฯ ก็เสนอขายหุ้นให้กับบริษัทฯ เช่นเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ไม่ซือ้จึงตอ้งขายหุ้น
ดงักล่าวใหบุ้คคลภายนอกไป ส่วนกรรมการบริษัท PAS ในขณะนัน้ก็แย่งกันลาออก แต่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน
ไม่ได ้เพราะกรรมการทุกคนลาออกทัง้หมด ซึ่งนายทะเบียนก็ถือว่ากรรมการที่ลาออกไม่ไดม้ีฐานะเป็นกรรมการแลว้ 
ท าอะไรแทนบริษัท PAS ไม่ได ้แต่ชื่อยังอยู่ในหนังสือรบัรองบริษัท แต่ก็ท าอะไรไม่ได ้จึงเป็นที่มาว่าบริษัทฯ ตอ้งรีบ
ขายหุน้ออกไปเพื่อไม่ใหไ้ปพวัพนักบับริษัท PAS ซึ่งพนกังานเขา้ใจว่าบริษัทฯ บริหารงานผิดพลาดเลยท าให้พนกังาน
ตอ้งตกงาน 
  ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า มีอีกเรื่อง คือ Circle ของงบการเงิน ซึ่งทางส านักงานสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ก็ตอ้งรบัภาระเขา้ไป Audit ตลอด หากบริษัทฯ ยงัคงถือหุน้ 49% ทุกไตรมาส จะเป็นภาระต่อเน่ืองระยะยาว 
ทางคณะกรรมการเลยตัดสินใจขายหุน้ออกไป มิฉะนัน้ปัจจุบันก็ยังเป็นภาระอยู่ และส านักงานสอบบญัชีของบริษัทฯ 
ก็ตอ้งเขา้ไปตรวจตลอด หากส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ บอกว่าเขาตรวจสอบไม่ไดข้ึน้มา หุน้โดนแขวน นี่จึงเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สดุของบริษัทฯ   

 (10) นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผู้ถือหุน้ สอบถามเจา้หนา้ที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
เพื่อขอทราบเหตผุลว่า ท าไมจ านวนของผูถ้ือหุน้บางมติตวัเลขสวิงระหว่าง 40 ลา้น กบั 41 ลา้น  
  นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ขอดูผลสรุปการออกเสียงตัวเลขรวม
ตรงหรือไม่ แลว้วาระที่ 6 เรียงเอางดออกเสียงไวข้า้งบน แลว้รวมไวข้า้งล่างแบบนี ้มีความหมายอะไรหรือไม่   
  นายเรืองฤทธิ์ ดูแกว้ เจ้าหนา้ที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ชีแ้จงว่า มีความหมาย 
เน่ืองจากวาระนีบ้ตัรเสียจะรวมเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย  
  นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า  รวมเป็น 41,139,877 คือบัตรทั้งหมด
ใช่หรือไม่ และขอใหย้อ้นกลบัไปดวูาระก่อนหนา้ 
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  นายเรืองฤทธิ์ ดูแกว้ เจา้หนา้ที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ชีแ้จงว่า งดออกเสียงจะไม่
รวมนบัเป็นฐานเสียง  
  นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ถา้รวมงดออกเสียงไปบวกแลว้ก็จะได้
ตวัเลขตรงกนัใช่หรือไม่    
  นายเรืองฤทธิ์ ดแูกว้ เจา้หนา้ที่จากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ชีแ้จงว่า ใช่ 
  ประธานฯ ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตรวจสอบ กรรมการก็ตรวจสอบ และผู้ถือหุ้นก็
ตรวจสอบ 
   นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่า ในรายงานการประชุมครัง้นีข้อใหค้ านิยามบัตรเสียไว้
ดว้ย 
  ประธานฯ แจง้ให ้ฝ่ายกฎหมายรบัไปดแูละใหค้ านิยามบตัรเสียไวใ้นรายงานการประชุมครัง้นีด้ว้ย 

  หมายเหต ุ บตัรเสีย หมายถึง บตัรที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้
1. กรณีบตัรลงคะแนน มีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ 
2. กรณีบตัรลงคะแนน มีการท าเครื่องหมายในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง 
3. กรณีบัตรลงคะแนน มีการแกไ้ขในช่องลงคะแนน และผูล้งคะแนนไม่ได้มีการลง

นามก ากบัไว ้
4. กรณีบัตรลงคะแนนช ารุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนประสงค์จะ
 ลงคะแนนเช่นใด เป็นตน้  

 และไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถามเพิ่มเติมอีก 

          ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคณุผูถ้ือหุน้ที่เสียสละเวลามารว่มการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในครัง้นี ้
ปิดประชุม   เวลา 17.00 น. 
 
 

ลงชื่อ………………………………… 
                      (นายกิตติ พวัถาวรสกุล) 

                  ประธานท่ีประชมุ 
 

 
ลงชื่อ………………………………… 

                                (นางรุง่อรุณ บงกชกนก) 
                 ผูบ้นัทึกการประชุม 


